



## แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช



## นโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

### นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นำการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อให้การดำเนินงาน การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกระดับนำการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือลดความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ บริหารงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของกลุ่มงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงาน ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อไป

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับวิทยาลัย ดำเนินการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของวิทยาลัย จัดลำดับความสำคัญ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงขององค์กร ดำเนินการตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ

๔. ร่วมพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของวิทยาลัยฯ ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เสนอต่อผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตามคำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชที่ ๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช และรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน  
หน้าที่รับผิดชอบ

๑.๑ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

๑.๒ กำกับให้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่  
รับผิดชอบ

๑.๓ กำกับติดตามผล และสอบทานการนำระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงานทั้งที่เป็นการเงิน และไม่ใช้การเงิน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

๑.๔ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย หัวหน้างานตัวแทนของกลุ่มงานทุกงาน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
หน้าที่รับผิดชอบ

๒.๑ ดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

๒.๑.๑ ร่วมกำหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง

๒.๑.๒ รวบรวมอุบัติการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ของแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ที่ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

๒.๑.๓ วิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๒.๑.๔ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

๒.๑.๕ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสูงขององค์กร

๒.๑.๖ การติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ พร้อมรายงานผลการดำเนินการ

๒.๒ ทบทวน/จัดวางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย

๒.๓ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

๒.๔ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
เสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง)

๒.๕ จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๑) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) รายงาน  
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ครอบคลุม ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และแบบ  
ติดตาม ปค.๕

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดนโยบายความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Risk Identification) โดยแต่ละกลุ่มงานมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) นำข้อมูลมาวิเคราะห์  
เหตุการณ์หรือระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก การระบุความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  
Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ  
(Compliance Risk)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Measurement and Risk Prioritization) คณะกรรมการบริหารความ  
เสี่ยงร่วมกันประเมินโอกาส และผลกระทบ โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น

ระดับต่ำ (ระดับคะแนน ๑-๓) คือ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ระดับปานกลาง (ระดับคะแนน ๔-๘) คือ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

ระดับสูง (ระดับคะแนน ๙-๑๔) คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

ระดับสูงมาก (ระดับคะแนน ๑๕-๒๕) คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที

นำมาจัดลำดับความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์เพื่อวางแผน และดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง (Risk response) ทั้งในรูปของการหลีกเลี่ยง (Avoiding) การแบ่งปัน  
(Sharing) การลด (Reducing) การยอมรับ (Accepting)

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามผลพร้อมรายงาน (Monitoring)

### ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ และเป้าหมาย

คือ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงเท่ากับ ๔ โดย

ระดับที่ ๑ มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ  
ทั้งระดับแผนงาน และโครงการ

ระดับที่ ๒ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

ระดับที่ ๓ มีรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด

ระดับที่ ๔ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงหรือหมดไป



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร จากการรายงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เสี่ยงต่อนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ <b>ผู้รับผิดชอบ</b> งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา	๔	๔ คุณภาพการศึกษา	๑๖	สูงมาก	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	<b>ปัจจัยความเสี่ยง</b> -การปรับรูปแบบการเรียนเป็นการเรียน online -นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนตั้งแต่ก่อนรับเข้า -การเตรียมความพร้อมในภาพรวมอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล โดยเฉพาะนศ.ที่เรียนอ่อน -การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ (Style) ของนักศึกษาแต่ละคน เนื่องจากขาดการประเมิน	จากการรายงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีนักศึกษาผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ จำนวน ๔๕ คน (รุ่น ๖๙ จำนวน ๔ คน รุ่น ๗๐ จำนวน ๔๑ คน) หลังการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่ามีนักศึกษาแนวโน้มต่ำกว่า ๒.๕ ดังนี้ -รุ่น ๖๙ เดิมมีรายงาน ๔ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๒ คน และยังคงต้องเฝ้าระวัง ๓ คน (รายเก่า ๒ คน รายใหม่ ๑ คน) -รุ่น ๗๐ เดิมมีรายงาน ๔๑ คน ปัจจุบันมีจำนวน ๓๙ คน และมี

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
						และวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษารายบุคคลทำจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ -นักศึกษาไม่สามารถจัดการความเครียดจากการเรียนของตนเองได้โดยเฉพาะนศ.กลุ่มเสี่ยงสูง โดยสาเหตุของความเครียด เช่น วิธีการสอนของอาจารย์ การสอบ การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและการเรียน	เพิ่มจำนวน ๗คน รวม ๔๖ คน นักศึกษาที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ คน (รายเก่า ๑ คน รายใหม่ ๑ คน) - รุ่น ๗๑ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๑ คน รวมเป็น ๙๙ คน เฝ้าระวัง ๕ คน
เสี่ยงต่อการถูกตัดลดเงินงบประมาณเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/รายไตรมาส <b>ผู้รับผิดชอบ</b> งานการเงินและบัญชี	๔	๔ ด้านองค์กร	๑๖	สูงมาก	การรายงาน (การเงิน) (Reporting Risk)/นโยบายระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการหรือปรับการดำเนินการ จึงไม่มีการเบิกจ่าย/เบิกจ่ายลดลง	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังพบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ไตรมาส ๑= ๑๐.๐๖ ไตรมาส ๒= ๒๒.๒๓ ไตรมาส ๓= ๒๖.๔๐ เหลือ ๗๓.๖๐% (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยไม่ปลอดภัย <b>ผู้รับผิดชอบ</b> งานอำนวยการ	๔	๓	๑๒	สูง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	-สภาพอาคารหอพัก มีอายุการใช้งานนานจนมูลค่าทรัพย์สินเป็น ๑ บาท	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบรายงานเกี่ยวกับการรายงานเหตุเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัย ๑๒ เหตุการณ์
เสี่ยงต่อได้รับอันตรายการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา/อาจารย์ (เช่น การติดเชื้อ อุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ) <b>ผู้รับผิดชอบ</b> งานวิชาการ	๓	๓ คุณภาพ การศึกษา	๙	สูง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เนื่องจากการมีกระระบาดของโรคโควิดทำให้มีความจำเป็นที่ต้องเรียนออนไลน์ ทำให้การฝึกทดลองลดลง ทำให้นักศึกษาขาดทักษะ/ความชำนาญการปฏิบัติพยาบาล	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า ไม่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมแต่มีปัจจัยภายนอกสถานการณ์โควิด๑๙ ต้องปรับการเรียนการสอนทำให้นักศึกษาอาจมีทักษะลดลง -การติดตามนศ.ที่ได้รับการรักษาเชื้อไวรัสโรค ระยะเวลา ทั้ง ๖ ราย พบว่า ๕ ราย
เสี่ยงต่อจำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๓	๓ คุณภาพ การศึกษา	๙	สูง	กลยุทธ์ (Strategic Risk)	-ลักษณะงานวิจัยที่อาจารย์ผลิตไม่ตอบสนองนโยบายระดับประเทศทำให้ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวนเงินทุนภายใน เท่ากับ ๔๘๗,๘๐๐ บาท ภายนอก เท่ากับ ๕๑๖,๙๙๙ บาท รวม ๑,๐๐๔,๗๙๙ บาท คิดเป็น ๑๘,๒๖๙.๐๗ บาท/คน



ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงด้าน	ปัจจัย	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ						-การขอทุนภายนอกต้องทำ ในรูปแบบหรือข่ายของการทำ วิจัยจึงจะสามารถขอทุนได้ -แหล่งทุนวิจัยภายนอก เน้นการวิจัยในชุมชน มากกว่าการวิจัยในคลินิก	(เป้าหมาย คือ ๕๐,๐๐๐ บาท/ คน)
เสี่ยงติดเชื้อจากโรคอุบัติ ใหม่/โรคอุบัติซ้ำ ผู้รับผิดชอบ งานวิชาการ หัวหน้า ภาควิชาทุกภาควิชา	๑	๕ องค์กร	๕	ปานกลาง	การปฏิบัติงาน (Operational Risk)	-เนื่องจากการระบาดของ โรคโควิด	
เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ (สินค้าและการก่อสร้าง) ผู้รับผิดชอบ งานอำนวยการ งานพัสดุ	๑	๔ องค์กร	๔	ปานกลาง	นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	-บุคลากรมีความความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุน้อย และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับพัสดุมีจำนวนน้อย โดยเฉพาะอัตรากำลังที่ เป็นข้าราชการ ใน ตำแหน่งนักจัดการพัสดุ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังพบรายงาน ๒ เหตุการณ์ โดย ๑ เหตุการณ์แก้ไขได้ก่อน ดำเนินการ และ ๑ เหตุการณ์ไม่ สามารถดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด



แผนบริหารความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านการผลิตบัณฑิต</b> กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มี แนวโน้มผลการเรียนต่ำ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อพัฒนาผลการเรียนของ นักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียน ต่ำ ๒. เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จ การศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตร กำหนด</p>	<p>เสี่ยงต่อการจบ ไม่เป็นไปตามที่ หลักสูตร กำหนด เนื่องจาก นักศึกษามี แนวโน้มผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕๐</p> <p>รวมจำนวน ๑๐๖ คน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)</p>	<p>-มีแนวทางการ ช่วยเหลือ นักศึกษาที่มี แนวโน้มผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ ในคู่มือวัด ประเมินผล - มีระบบและ กลไกการ ควบคุมดูแลการ ให้คำปรึกษา วิชาการและแนะ แนวแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี</p>	<p>มีการควบคุมไม่ เพียงพอเนื่องจาก กิจกรรมการ ช่วยเหลือนักศึกษา มีแนวโน้มผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕ ยังไม่ชัดเจน และ ไม่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นกิจกรรมที่ พัฒนานักศึกษาใน ภาพรวม มีการ ติดตามช่วยเหลือ นักศึกษาโดย อาจารย์ประจำชั้น หัวหน้างานกิจการ</p>	<p>เสี่ยงต่อนักศึกษา ไม่สำเร็จ การศึกษาตามที่ หลักสูตรกำหนด เนื่องจาก นักศึกษามีผลการ เรียนต่ำกว่า ๒.๕ โดยปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ มีจำนวน เพิ่มมากขึ้นรวม จำนวน ๙๙ คน ดังนี้</p>	<p>๑) ประสานงานกับ งานจัดการศึกษาใน การแจ้งรายชื่อ นักศึกษาที่มี แนวโน้มผลการ เรียนเฉลี่ยตลอด หลักสูตรในปี การศึกษา ๒๕๖๒ น้อยกว่า ๒.๕๐ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ประจำ ชั้น หัวหน้างาน กิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา</p>	<p>-รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ -คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร - หัวหน้าภาค -อาจารย์รับผิดชอบ รายวิชา และอาจารย์ ผู้สอนทุกชั้นปี</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			นักศึกษา หัวหน้า ภาควิชาฯ อาจารย์ที่ปรึกษา (รายครอบครัว) แต่ ความช่วยเหลือยังไม่ สามารถจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้	-รุ่น ๖๙ มีจำนวน ๒ คน และยังคง ต้องเฝ้าระวัง ๓ คน -รุ่น ๗๐ มีจำนวน เพิ่มขึ้นเป็น ๔๖ คน เฝ้าระวัง จำนวน ๒ คน รวม ๔๘ คน - รุ่น ๗๑ มี จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๑ คน รวมเป็น ๙๙ คน เฝ้าระวัง ๕ คน -ดังนั้นในปี การศึกษา ๒๕๖๓ ต้องปรับวิธีการ ช่วยเหลือ และ ติดตามนักศึกษา	๒) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ประสานงานกับ งานจัดการศึกษา อาจารย์ประจำชั้น หัวหน้างานกิจการ นักศึกษา หัวหน้า ภาควิชา อาจารย์ที่ ปรึกษาเพื่อติดตาม การพัฒนาผลการ เรียนของนักศึกษา ที่มีแนวโน้มมี ปัญหาการเรียน ตามแนวทางที่ กำหนดของ วิทยาลัยฯ อย่าง น้อย ๒ ครั้ง/ปี การศึกษา (สิ้นภาค เรียนต้นและภาค		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	เรียนปลาย) ตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด ๓) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมจัดการ แข่งขันพัฒนา วิชาการ ระดับชั้นปี ผ่านระบบออนไลน์ (google form ปี ๑,๒ ,๔ Kahoot ปี ๓) ๔) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมจัด ห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่มี แนวโน้มมีผลการ เรียนต่ำ ได้ทบทวน ความรู้โดยอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					๕) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมสรุปผล การดำเนินงาน เสนอต่อรอง ผู้อำนวยการกลุ่ม งานวิชาการ คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาผล การเรียนรู้ ต่อเนื่อง ๖) ประเมินลักษณะ การเรียนรู้ (Style) ของนักศึกษาแต่ละ คน และส่งข้อมูลให้ อาจารย์ผู้สอนเพื่อ การจัดการเรียน การสอน		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ภารกิจ</b> ด้านการบริหารจัดการองค์กร  <b>กิจกรรม</b> การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด  <b>วัตถุประสงค์</b> ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนงาน/ตาม เป้าหมายตามไตรมาสที่กำหนด	เสี่ยงต่อการถูก ตัดลดเงิน งบประมาณ เนื่องจากการ เบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตาม แผน/รายไตร มาส	๑ ในการทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ผู้บริหาร ทุกกลุ่มงานควบคุม การกำหนด ระยะเวลาการ ดำเนินงาน โครงการให้ชัดเจน และควบคุมการ ประมาณ การงบประมาณใน แต่ละโครงการให้ ใกล้เคียงกับความ เป็นจริง ๒.ควบคุมกำกับ การดำเนิน แผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาเพื่อให้	ไม่เพียงพอ ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังพบ รายงานการ เบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน ไตรมาส ๑= ๑๐.๐๖ ไตรมาส ๒= ๒๒.๒๓ ไตรมาส ๓= ๒๖.๔๐ เหลือ ๗๓.๖๐% (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)	การดำเนินงานใน รอบ ๑๒ เดือน การเบิกจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เป็นไป ตามแผน ไตรมาส ๑= ๑๐.๐๖ ไตรมาส ๒= ๒๒.๒๓ ไตรมาส ๓= ๒๖.๔๐ คงเหลือ ๗๓.๖๐% (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) แสดงถึงร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณไม่	๑. ทบทวนให้มีการ เบิกจ่ายใน แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้สอดคล้อง กับเป้าหมายรัฐบาล คือ ไตรมาส ๑= ๒๖% ไตรมาส ๒= ๕๔% ไตรมาส ๓ = ๗๗% ไตรมาส ๔= ๑๐๐% และควบคุมให้มีการ จัดสรรงบประมาณ ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ใกล้เคียง กับการดำเนินการ จริง	-ผู้อำนวยการ -รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน อำนาจการ/รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน วิชาการ/รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ -งานการเงิน และบัญชี -หัวหน้างานทุก งาน -หัวหน้าภาคทุก ภาค	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>การจ่ายเงินเป็นไป ตามไตรมาส</p> <p>๓.ผู้บริหารทุก กลุ่มงานควร ทบทวน และ กำกับการใช้ งบประมาณ ภายใน ๖ เดือน แรก เพื่อนำผล การดำเนินงานมา ปรับงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือน หลัง</p> <p>๔. งานการเงิน และบัญชี ดำเนินการสรุป รายงานการ เบิกจ่ายทุก</p>		<p>เป็นไปตาม เป้าหมายของ รัฐบาล</p>	<p>๓. กำกับติดตามให้มี การเบิกจ่าย และ จำนวนงบประมาณ การเบิกจ่ายในแต่ละ โครงการเมื่อสิ้นสุด โครงการ</p> <p>๔. กำกับติดตามการ เบิกจ่ายงบลงทุนให้ เป็นไปตามวงงานที่ กำหนด และให้ เบิกจ่ายแล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p><b>กำหนดเสร็จ</b> วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โครงการในระยะ ๖ เดือนแรก และ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรทุกระดับ ในองค์กรทราบ					
<b>ภารกิจ</b> ด้านการบริหารจัดการองค์กร  <b>กิจกรรม</b> เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัย และ ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยในวิทยาลัย  <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. สภาพแวดล้อมในวิทยาลัย เอื้อให้บุคลากร และนักศึกษา มีความปลอดภัย ๒. ไม่เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงต่อ บุคลากร และนักศึกษา	เสี่ยงต่อการ ได้รับอันตราย จาก สภาพแวดล้อม ในวิทยาลัยไม่ ปลอดภัย	๑. ทบทวน ระบบ ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ครุภัณฑ์ และบริเวณ โดยรอบวิทยาลัย ระบบการแจ้งเหตุ ชำรุด/สูญหาย/ ความไม่ปลอดภัย ต่างๆ ที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒. จัดระบบและ กลไกการดูแลสวน	ไม่เพียงพอ เนื่องจาก อุบัติการณ์ส่วน ใหญ่เกิดจากปัจจัย ภายนอกที่ควบคุม ไม่ได้ เช่น การพบ สัตว์เลื้อยคลาน สภาพอาคารที่ยัง สร้างไม่เสร็จ สภาพอาคารที่มี อายุมากเกิดความ เสื่อมสภาพ	ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบ รายงานเกี่ยวกับ การรายงานเหตุ เกี่ยวกับความไม่ ปลอดภัย ๑๒ เหตุการณ์ โดย ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ เป็นปัจจัย ภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุม ได้คือ	๑. จัดทำแผนการ บำรุงรักษาดูแล สิ่งแวดล้อมใน วิทยาลัยฯ ได้แก่ แผนการดูแล สนาม/การตัดต้นไม้ แผนการซ่อม บำรุงรักษาอาคาร/ สิ่งแวดล้อม ๒. กำกับติดตาม การดำเนิน การ ตามแผนอย่าง ต่อเนื่อง	-ผู้อำนวยการ -รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน อำนวยการ -งานบริหาร ทั่วไป -งานอาคาร สถานที่ -งานพัสดุ <b>กำหนดเสร็จ</b> วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>สนาม และระบบ สาธารณูปโภค ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลแต่ละ อาคารรับผิดชอบ ในตรวจสอบและ การดูแลรักษา อาคารสถานที่ และเมื่อพบว่ามี การชำรุดเสียหาย ให้รีบรายงานให้ หัวหน้างาน อาคารสถานที่ ทราบทันทีเพื่อหา แนวทางการแก้ไข</p> <p>๔. เร่งรัดการ จัดทำแผนการ</p>		<p>-สภาพอาคาร หอพัก มีอายุการ ใช้งานนานจน มูลค่าทรัพย์สิน เป็น ๑ บาท</p>	<p>๓. ตั้งแต่ คณะทำงานเพื่อ สำรวจพื้นที่ วางแผน ออกแบบ การก่อสร้างอาคาร หอพัก ทดแทน อาคารหลังเก่าที่ ชำรุด และ จัดเตรียมคำขอ งบประมาณในการ ก่อสร้างหอพัก ทดแทนอาคารหลัง เก่าที่ชำรุด จำนวน ๑ หลัง เพื่อรับการ จัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ก่อสร้างอาคาร หอพักนักศึกษา ใหม่เพื่อทดแทน อาคารหอพักเดิม ที่เสื่อมสภาพ ๕.ตรวจ เช็ค ความพร้อมของ อุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย อย่างต่อเนื่อง ๖. ปรับปรุงระบบ รักษาความ ปลอดภัยโดยเพิ่ม จำนวนกล้องวงจร ปิด และเข้างวด พนักงาน รปภ ให้ ควบคุมความ ปลอดภัย					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านการปฏิบัติงานของ นักศึกษา/อาจารย์</b> กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย จากการฝึกภาคปฏิบัติของ นักศึกษา/อาจารย์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อให้ศึกษามีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงความ ปลอดภัยในการฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งต่อตนเองและผู้ป่วยในความ รับผิดชอบ</p> <p>๒. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การเกิดอันตรายจากการฝึก ภาคปฏิบัติของนักศึกษา/ อาจารย์</p>	<p>ความเสี่ยงต่อ ได้รับอันตราย จากการฝึก ภาคปฏิบัติของ นักศึกษา/ อาจารย์ (เช่น การติดเชื้อ อุบัติเหตุเข็มทิ่ม ตำ อุบัติเหตุบน ห้องถนอม)</p>	<p>๑. แนวทางการ บริหารความเสี่ยง ในขณะฝึก ภาคปฏิบัติ โดย ๑.๑ ให้ ผู้รับผิดชอบ รายวิชาการระบุความ เสี่ยงและแนว ทางการบริหาร ความเสี่ยงไว้ใน มคอ๓/มคอ๔ กรณีที่เกิดความ เสี่ยงดำเนินการ ตามแนวการ บริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยฯ ๑.๒ จัดให้ นักศึกษามีใบ อนุญาตขับขี่ฯ ทำ</p>	<p>มีการควบคุมไม่ เพียงพอเนื่องจาก ๑. นักศึกษาขาด ประสบการณ์ใน การปฏิบัติหัตถการ ทางการพยาบาล ๒. นักศึกษาอาจจะ ไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการทำ หัตถการทางการ พยาบาล ๓. นักศึกษาบางคน ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และขณะขับขี่ รถจักรยานยนต์ไม่ สวมหมวกกันน็อก</p>	<p>พบการรายงาน เหตุเกี่ยวกับความ เสี่ยงต่อการติด เชื้อ จำนวน ๑๒ ราย (ไม่รวมการ ติดเชื้อจาก ภายนอกกรณี สัมผัสเชื้อไวรัสโรค ๗ ราย)</p>	<p>๑. เตรียมนักศึกษา ทุกชั้นปี โดยการให้ ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของ ผู้ป่วยและความ ปลอดภัยของ บุคลากร (๒P safety goals) ทั้ง ในรายวิชาและ กิจกรรมเสริม หลักสูตร ๒. ก่อนขึ้นฝึก ปฏิบัติงานในแต่ละ รายวิชา จัดให้มี การทบทวนวิธีการ ทำหัตถการทางการ พยาบาลที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>-รอง ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ - ประธาน หลักสูตรฯ - คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร - หัวหน้าภาควิชา - อาจารย์รับผิดชอบ รายวิชา และอาจารย์ ผู้สอนทุกชั้นปี</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>ประกันภัยจากรถ และสวมหมวก กันน็อคเมื่อขับรถ จักรยานยนต์เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนน ๑.๔ ในกรณีที่เกิด อุบัติเหตุบนท้อง ถนนให้นักศึกษา ได้รับการรักษา ตามระบบของ กระทรวง สาธารณสุข ๑.๖ วิเคราะห์หา สาเหตุของ อุบัติการณ์ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา พร้อม</p>			<p>ในขณะที่ฝึก ปฏิบัติงาน ๓. ปรับระยะการ รายงานความเสี่ยง ในกรณีที่มี อุบัติการณ์เกี่ยวกับ อุบัติเหตุเข็มแทง/ สัมผัสสิ่งคัดลั่งให้ ปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติของแหล่งฝึก และให้แจ้งอาจารย์ ผู้สอน และงาน ความเสี่ยงของ วิทยาลัยฯ รับทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๒. จัดให้มีตัวแทน นักศึกษาที่ทำ หน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับ</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>ทั้งหาแนว ทางการแก้ไข ๑.๗ มีตัวแทน นักศึกษากลุ่มตา สับปะรดทำ หน้าที่ ประสานงาน นักศึกษา กับ อาจารย์รายงาน ปัญหา อุบัติการณ์ความ เสี่ยงของวิทยาลัย ฯ</p>			<p>อาจารย์ผู้สอน ภาคปฏิบัติเพื่อ รายงานปัญหา อุบัติการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น และ แก้ไขปัญหาได้ ทันเวลา ๓. ผู้รับผิดชอบ รายวิชาให้ข้อมูล เรื่องแนวทางการ บริหารความเสี่ยง ของวิทยาลัยฯกับ พยาบาลพี่เลี้ยง แหล่งฝึก พร้อมทั้ง ประสานงานอย่าง ต่อเนื่องกรณีที่มี อุบัติการณ์</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐกระบวนกร ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ภารกิจ</b> วิจัยและสร้างผลงาน วิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม <b>วัตถุประสงค์</b> ๑. เพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินทุน สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก	มีจำนวนเงินทุน วิจัยต่อคนไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	๑. การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการ ขอทุนสนับสนุน การวิจัยทั้งภายใน และภายนอก ๒. โครงการ สนับสนุนการผลิต และเผยแพร่ ผลงาน วิจัย บทความ วิชาการ ตำรา และงาน สร้างสรรค์	จำนวนเงินทุน สนับสนุนวิจัยจาก หน่วยงานภายนอก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่จำนวน เงินทุนต่อคนยังไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนด ๑๘,๒๖๙.๐๗ บาท/คน (เป้าหมาย คือ ๕๐,๐๐๐ บาท/คน)	จำนวนเงินทุน วิจัยยังไม่บรรลุ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	๑. พัฒนาความ ร่วมมือกับอาจารย์ ในเครือข่าย ภาคเหนือและคณะ พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม ราชชนกเพื่อเขียน โครงการวิจัยที่ สามารถขอทุน สนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุน ภายนอก ๒. จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการขอ ทุนสนับสนุนการ วิจัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔/ รองผู้อำนวยการ การกลุ่มงาน วิจัยและบริการ วิชาการ -หัวหน้า งานวิจัย	

ภาคผนวก

สรุปความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงาน ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยง เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ (รุ่น ๖๙)

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายงาน ณ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์ เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด หลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๑	๖๐๐๓๐๑๑๒๑	นายสุรพัฒน์ อุไรวรรณ	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๖๙)	๒.๐๔	๒.๑๕	๒.๑๑	๒.๑๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๑	๒.๑๓		๒.๑๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒	๖๐๐๓๐๑๐๑๗	นางสาวจริยาพร เจริญดี	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๖๙)	๒.๔๐	๒.๔๙	๒.๕๑	๒.๕๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๕๕	๒.๕๘		๒.๕๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒** (เฝ้าระวัง)
๓	๖๐๐๓๐๑๐๖๑	นายนิมิต สุนทรวัฒน์	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๖๙)	๒.๔๓	๒.๔๖	๒.๔๑	๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๐	๒.๔๓		๒.๔๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔	๖๐๐๓๐๑๐๒๔	นางสาวจุฑามาศ อาคม	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๖๙)	๒.๔๑	๒.๔๘	๒.๔๙		ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๘	๒.๕๑		๒.๕๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒** (เฝ้าระวัง)
๕	๖๐๐๓๐๑๐๓๙	นางสาวตะวัน ศิริเขตวัฒนา	นศ.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๖๙)	๒.๔๗	๒.๕๑		๒.๕๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒** (เฝ้าระวัง)

- นักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๖๙ เดิมมีรายงาน ๖ คน รายงาน ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ลดลงเหลือ ๔ คน
- รายงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวบรวมผลการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงยังไม่ทราบข้อมูล
- ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ จำนวน ๒ คน ยังคงต้องเฝ้าระวัง ๒ คนและเพิ่มรายใหม่ที่ต้องเฝ้าระวัง ๑ คน



ความก้าวหน้าในการรายงาน เรือนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(รุ่น ๗๐ )

รายงาน ณ เดือน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์ เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด หลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๑	๖๑๐๓๐๑๐๐๘	นางสาวกรรณิกา วรอินทร์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๕	๒.๓๓		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๗	๒.๓๓		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒	๖๑๐๓๐๑๐๔๔	นายณัฐภูมิ ผ่องใส	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๓	๒.๓๖		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๓๒		๒.๓๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓	๖๑๐๓๐๑๐๔๗	นายทศวรรษ สุขสวัสดิ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๒๙		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๓	๒.๒๙		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔	๖๑๐๓๐๑๐๕๖	นางสาวนภัสรา ขุนจันทน์ภักดิ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๕	๒.๓๑		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๑	๒.๔๓		๒.๔๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕	๖๑๐๓๐๑๐๘๗	นางสาวพกามาศ กิจกุลนำชัย	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๕	๒.๓๙		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๓	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖	๖๑๐๓๐๑๐๘๙	นางสาวผกาวิณี เดชบำรุง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๔๑		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๗	๒.๓๙		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๗	๖๑๐๓๐๑๐๙๐	นายพงศกร คุ่มห้างสูง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๓	๒.๓๙		๒.๒๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๙	๒.๒๖		๒.๒๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๘	๖๑๐๓๐๑๐๙๑	นางสาวพรทิพย์ บุญสอง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๑๔		๒.๑๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๒	๒.๒๒		๒.๒๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๙	๖๑๐๓๐๑๐๙๗	นางสาวพรรษา ตาสาย	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๕	๒.๒๑		๒.๒๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๒๖	๒.๒๓		๒.๒๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๐	๖๑๐๓๐๑๑๐๙	นางสาวมุขสุดา ทรงคงดวงดี	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๘	๒.๓๘		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๕	๒.๔๒		๒.๔๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์ เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด หลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๑๑	๖๑๐๓๐๑๑๑๕	นางสาวรักชนก อินทร์นวล	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๐	๒.๐๕		๒.๐๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๐๖	๑.๙๙		๑.๙๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๒	๖๑๐๓๐๑๑๑๗	นางสาวรุ่งนภา สอนองวงศ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๑๙		๒.๑๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๖	๒.๑๕		๒.๑๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๓	๖๑๐๓๐๑๑๓๙	นางสาววิไลพร ต่อณแผ้ว	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๕	๒.๓๓		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๓	๒.๓๒		๒.๓๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๔	๖๑๐๓๐๑๑๔๑	นางสาวศรารัตน์ ทรงศิลา	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๒๓	๒.๐๘		๒.๐๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๔	๒.๑๖		๒.๑๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๕	๖๑๐๓๐๑๑๕๒	นายสาธิต สังกรณ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๓	๒.๒๘		๒.๒๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๒	๒.๒๙		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๖	๖๑๐๓๐๑๑๕๗	นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นปั้น	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๓๘	๒.๒๔		๒.๒๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๓	๒.๓๒		๒.๓๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๗	๖๑๐๓๐๑๑๗๓	นางสาวอัญทิรา กองทอง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๕	๒.๑๖		๒.๑๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๑๕	๒.๑๔		๒.๑๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๘	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๗๔	นางสาวประวีณา หมีสกุล	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๕	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๘	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๙	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๐๒	นางสาวกนกภัทร นิมส์สวัสดิ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๗	๒.๔๖		๒.๔๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๗	๒.๔๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๐	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๖๐	นางสาวสุพัทธรา นาใจคง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๔๔		๒.๔๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๕	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์ เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด หลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๒๑	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๕๓	นางสาวสิริกัญญา แก้วแพง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๙๓	๒.๔๑		๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๕	๒.๔๖		๒.๔๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๒	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๒๕	นางสาววรฤทัย ะวีชัย	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๕	๒.๔๘		๒.๔๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๕	๒.๔๘		๒.๔๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๓	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๖๐	นางสาวนัฐชา ตรีจักร	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๘	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๔	๒.๓๙		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๔	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๓๕	นางสาววิภาวี นาคมี	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๘	๒.๔๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๑	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๕	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๒๙	นางสาววิสสิกา สืบนุช	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๗๓	๒.๔๓		๒.๔๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๑	๒.๓๖		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๖	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๐๘	นางสาวมาลิสยา บุญล้อม	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๓๖		๒.๓๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๙	๒.๓๘		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๗	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๗๐	นางสาวปติวรรตา รุ่งยิ้ม	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๐	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๗	๒.๓๒		๒.๓๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๘	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๙๙	นางสาวพัชรภา แพงทอง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๗๕	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๖	๒.๔๑		๒.๔๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๙	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๐๓	นางสาวพีรดา สีลาดี	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๘๐	๒.๓๙		๒.๓๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๖	๒.๓๗		๒.๓๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๐	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๐๒	นางสาวพิชญา พุทธา	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๔๐		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๕	๒.๓๕		๒.๓๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๑	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๕๔	นางสาวสิรินี น้อยเทศ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๘	๒.๔๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๒	๒.๓๔		๒.๓๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์ เกิดขึ้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด หลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๓๒	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๔๘	นายศุภณัฐ ศุภสาร	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๕	๒.๒๙		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๒	๒.๒๙		๒.๒๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๓	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๒๙	นางสาวชฎาพร วิลัยศิลป์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๓๓		๒.๓๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๒๗		๒.๒๗	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๔	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๑๙	นางสาววรรดา คำสินธุ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕	๒.๔		๒.๔๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๓๑		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๕	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๖๑	นางสาวนันทวัน สุขกรังมี	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๘	๒.๓๔		๒.๓๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๓๑	๒.๓๒		๒.๓๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๖	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๐๔	นางสาวกนกอร พักตร์ใส	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๕	๒.๓๑		๒.๓๑	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๒๘	๒.๒๖		๒.๒๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๗	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๕๐	นางสาวไศรดา ฉิมแบน	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๑๘		๒.๑๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๒๒	๒.๒๔		๒.๒๔	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๘	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๓๒	นางสาวชยาภรณ์ อินอิ้ว	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖	๒.๑		๒.๑๐	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๐๖	๒.๐๓		๒.๐๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๙	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๕๘	นางสาวสุนิสา กองแย้ม	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๘	๒.๔๓		๒.๔๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				-	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔๐	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๑๔	นางสาวกานติมา อินแพง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๗	๒.๔๖		๒.๔๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๔๕	๒.๕๒		๒.๕๒	ปีการศึกษา ๒๕๖๒** (เผื่อระวัง)
๔๑	๖๑๐๓๐๑๐๑๘	นางสาวแก้วมณี ยอยยุบผา	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๖๘	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๑
				๒.๕๔	๒.๖๓		๒.๖๓	ปีการศึกษา ๒๕๖๒*** (ผ่าน)

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์ เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด หลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒	ภาคเรียนที่ ๓		
๔๐	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๖๓	นางสาวสุภาพร เจริญวงศ์	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๓	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒*
๔๑	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๒๖	นางสาวเจนจิรา กาญจนถิ่น	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๑	๒.๔๘		๒.๔๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒*
๔๒	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๓๕	นางสาวฐานิตา เบ้าสกุล	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๕๒	๒.๔๕		๒.๔๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๒*
๔๓	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๗๕	นางสาวปราวีณา บัวเหมือน	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๔	๒.๓๘		๒.๓๘	ปีการศึกษา ๒๕๖๒*
๔๔	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๕๕	นางสาวสิริวิภา จันทร์ศิริ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๙	๒.๔๙		๒.๔๙	ปีการศึกษา ๒๕๖๒*
๔๕	๖๑๑๐๒๓๐๑๑๖๙	นางสาวอรรรณ ทันช่อ	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๘	๒.๔๖		๒.๔๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔๖	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๙๓	นางสาวพรประวีร์ อินทร์บัวทอง	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๔	๒.๔๖		๒.๔๖	ปีการศึกษา ๒๕๖๒*
๔๘	๖๑๑๐๒๓๐๑๐๔๕	นางสาวณัฐวรรณ มะลิตล	นศ.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๐)	๒.๔๘	๒.๕๕		๒.๕๕	ปีการศึกษา ๒๕๖๒** (เฝ้าระวัง)

หมายเหตุ

\* รายใหม่

\*\* เฝ้าระวัง

\*\*\* ผ่าน

- ปีการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการรายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ มีการรายงานจำนวน ๔๑ คน

- ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พบว่า มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๒.๕ จำนวน ๒ คน ดังนั้นจึงมีนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ต่อเนื่อง จำนวน ๓๙ คน และพบว่ามีนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ เพิ่มขึ้นจำนวน ๗ คน รวมทั้งหมด จำนวน ๔๖ คน

- นักศึกษาที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ คน

ความก้าวหน้าในการรายงาน เรื่องนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(รุ่น ๗๑ )

รายงาน ณ เดือน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๑	๖๒๐๓๐๑๐๑๐	นางสาวเกศราวดี พันธุ์นวม	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๑.๔๕			๑.๔๕	
๒	๖๒๐๓๐๑๐๙๔	นางสาวโยธกา คำแอด	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๑.๖๓			๑.๖๓	
๓	๖๒๐๓๐๑๑๒๗	นายสุชัจจ์พงศ์ อุไรวรรณ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๑.๘๘			๑.๘๘	
๔	๖๒๐๓๐๑๐๓๐	นางสาวชลดา คำบุญเรือง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๑.๙๓			๑.๙๓	
๕	๖๒๐๓๐๑๐๖๘	นางสาวนิตยา ชานวาทิกตระกูล	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๑.๙๓			๑.๙๓	
๖	๖๒๐๓๐๑๑๐๖	นางสาววิภาวณี แก้วนิยม	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๐			๒.๐๐	
๗	๖๒๐๓๐๑๑๔๗	นางสาวอารีญา เสहन	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๓			๒.๐๓	
๘	๖๒๐๓๐๑๑๑๒	นางสาวศรินยา เมฆสว่าง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๕			๒.๐๕	
๙	๖๒๐๓๐๑๑๓๒	นางสาวสุพิชญา โพธิวิจิตร	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๐๕			๒.๐๕	
๑๐	๖๒๐๓๐๑๐๔๐	นางสาวณชนก ไสยาน้อย	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๐			๒.๑๐	

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๑๑	๖๒๐๓๐๑๐๙๗	นางสาวรุ่งฟ้า คำแอด	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๐			๒.๑๐	
๑๒	๖๒๐๓๐๑๐๗๕	นางสาวปาริษา ทองคง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๓			๒.๑๓	
๑๓	๖๒๐๓๐๑๑๓๑	นางสาวสุปราณี แก้วกองทรัพย์	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๓			๒.๑๓	
๑๔	๖๒๐๓๐๑๐๑๖	นางสาวจิตรลดา กองหล้า	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๕			๒.๑๕	
๑๕	๖๒๐๓๐๑๐๓๕	นายโชคดี บุรณะพล	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๕			๒.๑๕	
๑๖	๖๒๐๓๐๑๐๘๘	นางสาวภริตา ชื่อผาสุข	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๕			๒.๑๕	
๑๗	๖๒๐๓๐๑๑๐๓	นางสาววารุณี สีทองปลิว	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๕			๒.๑๕	
๑๘	๖๒๐๓๐๑๑๑๓	นางสาวศศิวิมล แซ่ตั้ง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๑๕			๒.๑๕	
๑๙	๖๒๐๓๐๑๐๑๕	นางสาวจารุวรรณ ศรีสะอาด	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๐			๒.๒๐	
๒๐	๖๒๐๓๐๑๐๖๕	นางสาวนวิรัตน์ ศรีไสย	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๐			๒.๒๐	
๒๑	๖๒๐๓๐๑๐๘๑	นางสาวพัทธ์ธีรา เอี่ยมมู่	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๐			๒.๒๐	

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๒๒	๖๒๐๓๐๑๐๓๔	นางสาวชุตติมา อุทัย	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๓			๒.๒๓	
๒๓	๖๒๐๓๐๑๐๗๙	นางสาวพัชราภา ลุนะหา	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๓			๒.๒๓	
๒๔	๖๒๐๓๐๑๐๐๙	นางสาวกาญจนา นามวิชา	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๕			๒.๒๕	
๒๕	๖๒๐๓๐๑๐๑๒	นางสาวเกศสุรีย์ คุ่มครุฑ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๕			๒.๒๕	
๒๖	๖๒๐๓๐๑๑๒๖	นางสาวสุขสำราญ นิยมไพรพนา	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๕			๒.๒๕	
๒๗	๖๒๐๓๐๑๑๔๑	นางสาวอรอุมา กลมเกลี้ยง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๒๘			๒.๒๘	
๒๘	๖๒๐๓๐๑๐๒๙	นางสาวชนิกานต์ สนใจ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๐			๒.๓๐	
๒๙	๖๒๐๓๐๑๑๓๕	นางสาวสุนันท์ แก้วบาง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๐			๒.๓๐	
๓๐	๖๒๐๓๐๑๑๔๔	นางสาวอวีชฎา ศรีเพชร	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๐			๒.๓๐	
๓๑	๖๒๐๓๐๑๑๓๐	นางสาวสุนิดา จันทระยุทธ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๓			๒.๓๓	
๓๒	๖๒๐๓๐๑๐๐๗	นางสาวกัลยาณี จิณณาวัตร	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๕			๒.๓๕	



ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๓๓	๖๒๐๓๐๑๐๖๓	นางสาวนริگانต์ ทองกลีบ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๕			๒.๓๕	
๓๔	๖๒๐๓๐๑๐๘๖	นางสาวพิสมัย เจริญสมาธิ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๕			๒.๓๕	
๓๕	๖๒๐๓๐๑๑๐๔	นางสาววิชญาพร กระต่ายน้อย	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๕			๒.๓๕	
๓๖	๖๒๐๓๐๑๑๔๙	นางสาวอารีรัตน์ แสงทอง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๕			๒.๓๕	
๓๗	๖๒๐๓๐๑๐๑๓	นางสาวชนิษฐา ชาญเลิศ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๘			๒.๓๘	
๓๘	๖๒๐๓๐๑๑๐๑	นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์ชัยเจริญ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๘			๒.๓๘	
๓๙	๖๒๐๓๐๑๑๒๙	นางสาวสุนันญา จำปา	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๓๘			๒.๓๘	
๔๐	๖๒๐๓๐๑๐๕๘	นายธีรเมธวร ศรีศิริญู	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๐			๒.๔๐	
๔๑	๖๒๐๓๐๑๑๐๒	นางสาววรินทร์ อินแป้น	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๐			๒.๔๐	
๔๒	๖๒๐๓๐๑๑๑๕	นางสาวศิรินทร์ทิพย์ บุตรศรี	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๐			๒.๔๐	
๔๓	๖๒๐๓๐๑๐๐๖	นางสาวกัญญา อาตมา	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๓			๒.๔๓	

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	เหตุการณ์เกิดกับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CUM)			คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (CUM)	หมายเหตุ
				ภาคเรียนที่ ๑	ภาคเรียนที่ ๒			
๔๔	๖๒๐๓๐๑๐๙๓	นางสาวยุวรินทร์ จันทะคุณ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๓			๒.๔๓	
๔๕	๖๒๐๓๐๑๐๗๗	นางสาวพนัชกร โฉมแก้ว	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๕			๒.๔๕	
๔๖	๖๒๐๓๐๑๐๗๘	นางสาวพรศิริ ศิริจันทโชติ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๕			๒.๔๕	
๔๗	๖๒๐๓๐๑๐๘๗	นางสาวฟ้าใส ไพโรพฤกษ์	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๕			๒.๔๕	
๔๘	๖๒๐๓๐๑๐๒๐	นางสาวจิรนนท์ พิมสิงห์	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๘			๒.๔๘	
๔๙	๖๒๐๓๐๑๐๘๓	นายพิชชากร อินทโชติ	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๘			๒.๔๘	
๕๐	๖๒๐๓๐๑๐๙๖	นางสาวรัตนวรรณ คำสม	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๘			๒.๔๘	
๕๑	๖๒๐๓๐๑๑๒๕	นางสาวสุกัลย์ชญา บุญทั้ง	นศ.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๑)	๒.๔๘			๒.๔๘	

- รายงานนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕ รุ่น ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๑คน

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (แพร่กระจายเชื้อ) จำนวน ๒๘ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๐๑	เข็มทิ่มตำ(เข็มอินซูลิน) นักศึกษาฝึกวิชาปฏิบัติการ ผู้ใหญ่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ฉีอินซูลิน ๒ ยูนิท ขณะสวมปลอกเข็ม แต่เข็มไม่ตรงกับตำแหน่ง นักศึกษาจึงถูกเข็มทิ่มนิ้วมือและมีเลือดไหลออกเล็กน้อย	เช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์ บีบเลือดและล้างมือด้วยสบู่ แล่น้ำสะอาด รายงานให้หัวหน้าตึกทราบ และประสานพยาบาลหน่วย ICU	นักศึกษา	หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง ๒	๒๖พ.ย.๖๒	ดร.สุวรรณี สร้อยสงค์	การปฏิบัติงาน	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ
RD๐๐๒	เข็มทิ่มตำ(เข็มอินซูลิน) นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ฝึกภาคปฏิบัติที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ถูกเข็มทิ่มตำขณะนำเข็มเจาะ DTX ไปทิ้งที่กระป๋องทิ้งเข็ม มีเลือดไหล	ให้นักศึกษาพบแพทย์ แพทย์ได้ทำการตรวจและให้การรักษาโดยทันที	นักศึกษาชั้นปีที่ ๔	โรงพยาบาลวัดโบสถ์	๗-ก.พ.-๖๓	อ.ศุภวรรณ ยอดโปร่ง	การปฏิบัติงาน	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ
RD๐๐๓	๑. นักศึกษาสัมผัสโรค (๗ วันโรค) นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๔ เป็นวัณโรค และไม่ได้แจ้งทางวิทยาลัยฯ ทราบ	๑. ให้นักศึกษาลาป่วยเป็นเวลา ๒ สัปดาห์เพื่อรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และทำความสะอาด ห้องเรียนกลุ่มย่อย หอพัก ๒ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	๑. นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๔ ๒. นักศึกษาชั้นปี ๒	๑. ห้องเรียน กลุ่มย่อยหอพัก ๒ ๒. วพบ.พุทธชินราช	๑. ๑๓ ม.ค. ๖๓ ๒. ๑๖-ม.ค.-๖๓	๑. น.ส.นนท์ หทัย บุญเลิศล้ำ ๒. ดร.รุ่งทิภา หวังเรือง สติธิตย์	จากเหตุการณ์ภายนอก	- นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๔ ได้รับยาครบ และกลับมาเรียนตามปกติ - นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๖ คนได้รับยาครบ มีนักศึกษา ๑ คน ยังไม่ได้รับประทานยาเนื่องจากกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด๑๙

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
	๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๖ คนเป็นกลุ่มเวียงต่อการเป็นวัณโรค เนื่องจากสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อวัณโรค	๒. อ.อวินนท์ บัวประชุม ให้ความรู้และแนวทางการดูแลตนเองแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ พร้อมทั้งทำความสะอาดหอพัก ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก						
RD๐๐๔	นักศึกษาสัมผัสโรค (๑ HIV) นักศึกษาเจาะเลือดผู้ป่วยโดยไม่ใส่ถุงมือ และใช้มือที่มีแผล กำกั้นสำลีที่เปื้อนเลือด ผู้ป่วยสงสัยเป็น HIV	หัวหน้าตึกพานักศึกษาไปพบพยาบาล ICU ปรึกษาแพทย์ แพทย์ลงความเห็นว่ามีความเสี่ยงน้อย และให้นักศึกษาเจาะผล Negativeแต่ไม่ต้องรับประทานยา	นักศึกษา	หอผู้ป่วยกระดูกชาย	๑๔ พ.ย.๖๒	ดร.อัศนี วันชัย	การปฏิบัติงาน	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ
RD๐๐๕	ฝุ่น PM ๒.๕ หมอกควัน ฝุ่น PM ๒.๕ ในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เตือนนักศึกษาเรื่องป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	ดำเนินการประชุมให้ความรู้โดย อ.อวินนท์บัวประชุมเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน และแจกหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรให้วิทยาลัยทุกคนทราบถึงความรุนแรงและผลกระทบดังกล่าว	บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ	วพบ.พุทธชินราช	๑๐-ม.ค.-๖๓	ดร.รุ่งทิวา หวังเรืองสิทธิ์	จากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มีรายงานการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจที่ร้ายแรงจากฝุ่น PM ๒.๕

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๐๖	การแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ การตั้งรับการระบาดของเชื้อไวรัส covid๑๙ อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯมี โอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจากการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะที่ฝึกงานในโรงพยาบาลหรือชุมชนต่าง ๆ	๑.คัดกรองคน.ศ.ที่มีญาติหรือคนในชุมชนที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ ๒.ต้องเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการสังเกตอาการตนเองให้กับนักศึกษา และควรจัดทีมประสานแหล่งฝึกเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเพื่อเตรียมการป้องกันนักศึกษา ๓.ต้องให้คำแนะนำในการป้องกันเป็นพิเศษและเมื่อกลับเข้าวิทยาลัยต้องมี มาตรการป้องกัน เช่น การล้างมือทันทีตั้งแต่ห้อง โพน การแนะนำให้ นักศึกษาริบบาน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า นำเสื้อผ้าตากแดด และสวมหน้ากาก เป็นต้น	บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ	วพบ.พุทธชินราช	๒๕ ก.พ.๖๓	ดร.รุ่งทิพา หวังเรือง สติธิตย์	จากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ
RD๐๐๗	แพร่กระจายเชื้อเนื่องจากขยะล้นถังเก็บ เกิดปัญหาขยะล้นมีหนอน และแมลงวัน เริ่มส่งกลิ่นเหม็นบริเวณหอพัก ๔ และถุง	ดำเนินการแจ้งงานพัสดุให้หาถุงขยะมาให้ก่อน แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาในการทิ้งขยะ และลด ปริมาณขยะและแยกขยะ	บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ	วพบ.พุทธชินราช	๙-ม.ค.-๖๓	ดร.รุ่งทิพา หวังเรือง สติธิตย์	ทรัพย์สิน	จัดหาถุงขยะมาดำเนินการเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
	คำไม่พอใจระยะเนื่องจากมี ปัญหาในการดำเนินการ จัดซื้อพัสดุ และให้นักศึกษา ช่วยกันแยกขยะ	เวลาทิ้ง และแก้ไขปัญหา ในการเบิกจ่ายพัสดุต่อไป						
RD๐๐๘	นักศึกษาชั้นฝึกภาคปฏิบัติ และขณะทำหัตถการได้สัมผัส สารคัดหลั่ง ซึ่งมีที่สัมผัสมี ผล	ล้างมือด้วยน้ำสบู่ และเช็ด ด้วยแอลกอฮอล์ถูรอบ และแจ้งพยาบาลเพื่อเช็ค ผลการตรวจเลือดของ ผู้ป่วย นักศึกษามีความ เสี่ยงต่ำ จึงไม่ได้ รับประทานยา	นักศึกษาชั้นปีที่ ๓	อายุรกรรมชาย ๒ รพ.พุทธชิน ราช	๒๘ ม.ค.๖๓	อ.ศักดา เปรมไทย สงค์	จากเหตุการณ์ ภายนอก	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ
RD๐๐๙	นักศึกษาชั้นฝึกภาคปฏิบัติ และขณะทำหัตถการได้สัมผัส สารคัดหลั่ง ซึ่งมีที่สัมผัสมี ผล ผู้ป่วยวินิจฉัยเป็นโรคตับ แฉงจากไวรัสตับอักเสบบี	เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ และ ล้างมือด้วยน้ำสบู่ และแจ้ง พยาบาล IC ประจำเวิร์ด นักศึกษาได้รับประทานยา ทันที ๑ โดส และเจาะ เลือดตรวจหาเชื้อไวรัส ผล ออกมาเป็น Negative	นักศึกษาชั้นปีที่ ๓	อายุรกรรมชาย ๒ รพ.พุทธชิน ราช	๓๐ ม.ค.๖๓	อ.ศักดา เปรมไทย สงค์	จากเหตุการณ์ ภายนอก	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ
RD๐๑๐	นักศึกษาทำหัตถการให้กับ ผู้ป่วยซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ และเพิ่งเดินทางกลับมาจาก ประเทศพม่า มีอาการไอ มี น้ำมูก เจ็บคอ ๑ วันก่อนมา โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่า ไข้หวัดใหญ่	งานความเสี่ยงดำเนินการ ฝ้าระวังสุขภาพของ นักศึกษาและอาจารย์ทั้ง ๗ คน โดยตั้งกลุ่มไลน์ และให้รายงานอาการของ ตนเองในทุกวัน เป็นเวลา ๑๔ วัน	นักศึกษาชั้นปีที่ ๒	อายุรกรรมชาย ๓ รพ.พุทธชิน ราช	๑๐ มี.ค.๖๓	อ.สุรรัตน์ ญ วิเชียร	จากเหตุการณ์ ภายนอก	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๑๑	นักศึกษาเข้าช่วยเหลือแพทย์ ทำหัตถการ แพทย์ฉีดยา syringe หลุดทำให้เลือด กระเด็นเข้าตาศึกษา โดย ผลเลือดผู้ป่วยnegative AID	ล้างตาด้วย NSS พบแผนก IC รพ.พุทธชินราช รัยยา stat dose และเจาะเลือด ตรวจ	น.ส.สุภัทสรเสาทิน นศ.ชั้นปี ๒	รพ.พุทธชินราช	๑๗-มี.ค.-๖๓	ดร.เกศ กาญจนทัต ประภัสสร	จากเหตุการณ์ ภายนอก	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ
RD๐๑๒	นักศึกษาให้ยาผ่านทาง T-way กับผู้ป่วยประวัติ Fx. C-spine นักศึกษาดึงปลอกเข็ม ออกและปลายเข็มโดนนิ้วมือ แต่ไม่มีเลือดออก	ให้นักศึกษาล้างมือทันที ให้นักศึกษาพบทีม IC และ เจาะเลือดตรวจ Hepatitis ซึ่งผลนักศึกษา มีภูมิคุ้มกัน Hepatitis แล้ว	นศ.ชั้นปีที่ ๒	รพ.พุทธชินราช	๑๗-มี.ค.-๖๓	ดร.ปิยพงศ์ สอนลบ	จากเหตุการณ์ ภายนอก	นักศึกษาไม่มีการติดเชื้อ
RD๐๑๓	นางสาวกรรณิกา วรอินทร์ นศ.ชั้นปีที่ ๒ สัมผัสโรคเชื้อไวรัสโควิด ๑๙จากแฟนที่ กลับมาจากต่างประเทศ(มา เก้า)	จัดพื้นที่ให้นักศึกษาพัก แยกห้องนอนและห้องน้ำ เป็นสัดส่วน เพื่อกักตัวเป็น ระยะเวลา ๑๔ วัน และให้ ใส่หน้ากากตลอดเวลา อาจารย์อวินนท์ บัว ประชุม และคุณวนิดา เทียนสว่าง จะเป็นผู้นำ อาหารมาให้นักศึกษาทุก มื้อ	นางสาวกรรณิกา วรอินทร์ นศ.ชั้นปี ที่ ๒	บ้านของ นักศึกษา จ. พิษณุโลก	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓	อ.อวินนท์ บัวประชุม	จากเหตุการณ์ ภายนอก	ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ
RD๐๑๔	นางสาวเกศราวดี พันธุ์นายม นศ.ชั้นปีที่ ๑ สัมผัสโรคเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ คือ ชาวต่างชาติที่กลับมาจาก ต่างประเทศ	จัดพื้นที่ให้นักศึกษาพัก แยกห้องนอนและห้องน้ำ เป็นสัดส่วน เพื่อกักตัวเป็น ระยะเวลา ๑๔ วัน และให้ ใส่หน้ากากตลอดเวลา	นางสาวเกศราวดี พันธุ์นายม นศ. ชั้นปีที่ ๑	บ้านของ นักศึกษา จ. เพชรบูรณ์	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓	อ.อวินนท์ บัวประชุม	จากเหตุการณ์ ภายนอก	ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
		อาจารย์อวินนท์ บัวประชุม และคุณวนิดา เทียนสว่าง จะเป็นผู้นำอาหารมาให้นักศึกษาทุกมือ						
RD๐๑๕	นางสาวจิตรลดา กองหล้า นศ.ชั้นปีที่ ๑ นักศึกษามีอาการไข้ ไอ และมีน้ำมูก มีอาการคล้ายโควิด ๑๙	ได้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลพุทธชินราช แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัดใหญ่ และจัดพื้นที่ให้นักศึกษาพัก แยกห้องนอนและห้องน้ำเป็นสัดส่วน เพื่อกักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา อาจารย์อวินนท์ บัวประชุม และคุณวนิดา เทียนสว่าง จะเป็นผู้นำอาหารมาให้นักศึกษาทุกมือ	นางสาวจิตรลดา กองหล้า นศ.ชั้นปีที่ ๑	หอพักนักศึกษา ห้อง ๒๓๐๘ วพบ.พุทธชินราช	๑ เมษายน ๒๕๖๓	อ.อวินนท์ บัวประชุม	จากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ
RD๐๑๖	นางสาวกัญญา เณรพัฒ นศ.ชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาเดินทางไปจังหวัดเสี่ยงสัมผัสโรคเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ คือ กรุงเทพมหานคร และมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก	ได้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลพุทธชินราช แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัดธรรมดา และจัดพื้นที่ให้นักศึกษาพัก แยกห้องนอนและห้องน้ำเป็นสัดส่วน เพื่อกักตัวเป็น	นางสาวกัญญา เณรพัฒ นศ.ชั้นปีที่ ๓	กรุงเทพมหานคร	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	อ.อวินนท์ บัวประชุม	จากเหตุการณ์ภายนอก	ไม่มีบุคลากรมีการติดเชื้อ



RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
		ระยะเวลา ๑๔ วัน และให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา อาจารย์อวิณท์ บัวประชุม และคุณวนิดาเทียนสว่าง จะเป็นผู้นำอาหารมาให้นักศึกษาทุกมือ						

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ทรัพย์สินสูญหาย) จำนวน ๒ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๑๗	ของนักศึกษาหาย นักศึกษาทำการขนย้ายของจากอีกหอย้ายไปยังอีกหอ และไม่มีกุญแจถือคห้องใหม่ที่ย้ายเข้าไปแต่ยังไม่ได้เข้าพังกพอถึงวันเข้าพังกกับพบว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ขนย้ายมาหายไป	ได้มีการค้นหาที่หอพักเก่า สอบถามเพื่อร่วมหอพัก และแจ้งอาจารย์ประจำชั้น และดูแลห้องวงจรปิด	นักศึกษา	๓๒๐๗ หอพัก ๓ ชั้น ๒	๒๖-มิ.ย.-๖๒	นักศึกษา	บุคลากรและ ธรรมาภิบาล	-ไม่พบข้อมูลของบุคคลที่นำของนักศึกษาไป -งานกิจการนักศึกษาแจ้งเตือนนักศึกษาให้ดูแลทรัพย์สินของตนเอง และช่วยกันดูแลกัน
RD๐๑๘	ของนักศึกษาหาย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ส่งเสื้อผ้าซัก และจะไปรับผ้า ปรากฏว่าเสื้อผ้าหายไป ๑ ชุด	ได้ทำการสอบถามเพื่อนร่วมชั้นแต่ไม่มีใครหยิบผิดไป และให้นักศึกษาตรวจสอของตัวเองทุกครั้ง หลังจากได้รับของมา	นักศึกษาชั้นปี ๓	วพบ.พุทธชินราช	ต.ค.๖๒	นักศึกษาชั้นปี ๓	บุคลากรและ ธรรมาภิบาล	-ไม่พบข้อมูลของบุคคลที่นำของนักศึกษาไป -งานกิจการนักศึกษาแจ้งเตือนนักศึกษาให้ดูแลทรัพย์สินของตนเอง และช่วยกันดูแลกัน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ความปลอดภัยนอกวิทยาลัย) จำนวน ๑ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๑๙	อุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์	นักศึกษาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและรถมอเตอร์ไซด์เกิดความเสียหาย คูรณีนพานักศึกษาไปทำแผลและชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่าง	นักศึกษา	บริเวณหน้าโรงพยาบาลพิษณุเวช	๒๕-ก.พ.-๖๓	ดร.รุ่งทิวา หวังเรือง สติติย์	จากเหตุการณ์ภายนอก	นักศึกษาหายจากการบาดเจ็บ และกลับมาเรียนตามปกติ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ความปลอดภัยในวิทยาลัย) จำนวน ๑๓ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๒๐	พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู) นักศึกษาพบงูบริเวณข้างหอเกียรติยศและงูลงไปในห้องน้ำ	แจ้งรปภ. ดำเนินการและตรวจสอบพื้นที่ที่งูชอบมาอาศัยอยู่	นักศึกษา	หอเกียรติยศ	๒๘-ส.ค.-๖๒	นักศึกษา	จากเหตุการณ์ภายนอก	ดำเนินการตัดต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้รบกวน
RD๐๒๑	พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู) นักศึกษารายงานว่าพบงูที่บริเวณห้องน้ำหอพัก ๓ ชั้น ๒ อยู่ตรงช่องลม	ดำเนินการแจ้งรปภ. ให้ดำเนินการจับงู และนำไปปล่อยภายนอก	นักศึกษา	หอพัก ๓ ชั้น ๒	๒๓-ก.ย.-๖๒	นักศึกษา	จากเหตุการณ์ภายนอก	ดำเนินการตัดต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้รบกวน
RD๐๒๒	พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู) อาจารย์พบงูบริเวณข้างหอ นนทรี	แจ้งรปภ. ดำเนินการจับ	อาจารย์	หอ นนทรี	๒๓ ก.ค.-๖๓	อาจารย์	จากเหตุการณ์ภายนอก	ดำเนินการตัดต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้รบกวน
RD๐๒๓	ไม่มีไฟระหว่างหอประชุมแบนทุสรณ์กับตึก	ติดไฟทางเดินระหว่างทางเดิน	นักศึกษา	ระหว่างหอประชุมแบนทุสรณ์	๒๙-ส.ค.-๖๒	นักศึกษา	ทรัพยากร	ติดไฟระหว่างหอประชุมแบนทุสรณ์กับตึก

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติเหตุการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
	ความปลอดภัยในวิทยาลัยฯ ระหว่างทางเดินมีตมมาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้			สตรณและอาคาร ๓				
RDo๒๔	ลิฟต์เสีย นักศึกษารายงานว่าลิฟท์บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๑ เสียใช้งานไม่ได้	ได้ดำเนินการแจ้งรปภ. มาตรวจสอบ และติดป้ายว่าห้ามใช้ลิฟต์ และดำเนินการซ่อมต่อไป	นักศึกษา	ลิฟต์อาคาร ๑ ชั้น ๑	๒๗-ส.ค.-๖๒	นักศึกษา	ทรัพย์สิน	งานอาคารซ่อมลิฟต์ดำเนินการใช้การได้ตามปกติ
RDo๒๕	คนภายนอกเข้ามาทะเลาะกันภายในวิทยาลัยฯ นักศึกษารายงานว่ามีบุคคลภายนอกเข้าเข้ามาทะเลาะวิวาทกันบริเวณโรงอาหาร ภายในวิทยาลัยฯ และมีตำรวจเข้ามาในบริเวณดังกล่าว	แจ้งรปภ. ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้ามาในวิทยาลัยหากบุคคลภายนอกต้องการเข้ามาทำธุระหรือติดต่อให้มีการแลกเปลี่ยนทุกครั้ง	นักศึกษา	โรงอาหาร	๑๐-ก.ย.-๖๒	นักศึกษา	จากเหตุการณ์ภายนอก	ดำเนินการกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาในวิทยาลัยต้องการเข้ามาทำธุระหรือติดต่อ ให้มีการแลกเปลี่ยนทุกครั้ง
RDo๒๖	หม้อแปลงระเบิด นักศึกษาได้ยินเสียงคล้ายกับไฟช็อตที่บริเวณเสาไฟฟ้าภายในวิทยาลัย	โทรไปสอบถามการไฟฟ้า เนื่องจากอากาศชื้น แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย สามารถเกิดได้หลังจากฝนตก	นักศึกษา	เสาไฟบริเวณว พบ.พุทธชินราช	๑-ต.ค.-๖๓	นักศึกษา	จากเหตุการณ์ภายนอก	งานอาคารสถานที่ประสานงานกับทางการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเสนอของบประมาณ
RDo๒๗	หม้อแปลงระเบิด เกิดเหตุการณ์หม้อแปลงไฟระเบิดภายในวิทยาลัยฯ เนื่องจากกระรอกวิ่งเข้าไปในหม้อแปลงไฟ	ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าให้ดำเนินการซ่อม	วพบ.พุทธชินราช	เสาไฟฟ้าบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์	๑๒-ธ.ค.-๖๒	ดร.รุ่งทิวา หวังเรือง สติธิตย์	จากเหตุการณ์ภายนอก	งานอาคารสถานที่ประสานงานกับทางการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเสนอของบประมาณ

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติเหตุการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RDo๒๘	หม้อแปลงระเบิดและเกิดไฟตก และมีนักศึกษาติดอยู่ในลิฟต์	แจ้งการไฟฟ้าดำเนินการซ่อมไฟและนำนักศึกษาที่ติดในลิฟต์ออกมาโดยไม่ได้รับอันตรายใด ๆ	บุคลากรรวมพบ. พุทธิชนราช และนักศึกษา	ลิฟต์ ชั้น ๑ อาคาร ๑	๒๘-ก.พ.-๖๓	ดร.รุ่งทิภา หวังเรือง สติธิตย์	จากเหตุการณ์ภายนอก	งานอาคารสถานที่ประสานงานกับทางการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเสนอของบประมาณ
RDo๒๙	น้ำหยดใส่กล่องควบคุมอินเตอร์เน็ต น้ำไหลลงบริเวณกำแพงลงมาที่ตู้เก็บอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต ได้รับผลกระทบ มีโอกาสเกิดไฟช็อตและเกิดอันตรายได้	แจ้งอาคารสถานที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและอุดรูรั่ว	นักศึกษา	หอพัก ๓	๒๗-ก.ย.-๖๒	นักศึกษา	ทรัพย์สิน	งานโสตทัศนูปกรณ์ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
RDo๓๐	ฝาปิดถังไขมันชำรุด ฝาปูนสำหรับปิดบ่อถังไขมันแตกชำรุดเสียหายยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และอาจเกิดอันตรายได้	ได้นำกรวยมาวางกันบริเวณที่เกิดเหตุ	พลสำเร็จ	บ่อถังไขมันบริเวณโรงอาหารติดกับที่ล้างจาน	๑๓-ก.พ.-๖๓	จ.ส.อ.สุชาติ คอนแก้ว	ทรัพย์สิน	งานอาคารสถานที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
RDo๓๑	พบว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ของห้องสมุดทำงานอยู่ตลอดเวลา ขณะที่เป็นเวลาปิดทำการตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบสถานการณ์ไฟจากเครื่องปรับอากาศในห้องสมุด	แจ้งรปภ.ตรวจสอบ ยกคัตเอาสะพานไฟลง และพบเจ้าหน้าที่ห้องสมุดรายงานการปฏิบัติงานในวันดังกล่าว	เจ้าหน้าที่พบ. พุทธิชนราช	ห้องสมุดพบ. พุทธิชนราช	๑๒-มี.ค.-๖๓	อ.จากรวรรณ รังสิยานนท์	ทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจสอบแอร์และไฟก่อนปิดทำการทุกครั้ง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ชื่อเสียงเสียหาย) จำนวน ๓ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RDo๓๒	ปัญหาเรื่องสื่อออนไลน์ชมชู้ นักศึกษารายงานว่ามี บุคคลภายนอกชมชู้นักศึกษาผ่านทางอินสตาแกรม โดยอ้างว่ามีคลิปที่ถ่ายในห้องน้ำ นักศึกษาเกิดความหวาดกลัว	แจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับทางตำรวจ	นักศึกษา	หอ ๔ ห้อง ๔๔๐๘	๑๐-ก.ย.-๖๒	อ.ปานจันทร์ คนสูง	บุคลากรและ ธรรมาภิบาล	งานกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ นักศึกษาให้หลีกเลี่ยงสถานที่อันตราย และช่วยกันสอดส่องดูแล
RDo๓๓	การรับน้องมีเพจfacebook ปลอมกล่าวอ้างถึงกิจกรรมรับน้องชั้นปีที่ ๑ และใช้ข้อความกล่าวอ้างให้เกิดความเสียหาย	เรียกพบนักศึกษาทุกชั้นปี และชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่เป็นความจริง	นักศึกษา	วพบ.พุทธชินราช	๙-ก.ย.-๖๒	นักศึกษา	จากเหตุการณ์ ภายนอก	งานกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ นักศึกษาให้ระวังการใช้สื่อสารสนเทศ
RDo๓๔	คนภายนอกมาล่อลวง นักศึกษา นักศึกษารายงานว่ามีผู้หญิงแอบอ้างว่าเป็นศิษย์เก่ารุ่น ๑๐ มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาภายในวิทยาลัย ว่ามีการเข้า-ออกหอ ก็โมง	แจ้งกลุ่มไลน์ตาสับประรด ให้ตัวแทนนักศึกษาแจ้งเพื่อนร่วมชั้น ไม่ให้หลงเชื่อและห้ามให้ข้อมูลใด ๆ แก่บุคคลอื่นที่แอบอ้าง	นักศึกษา	วพบ.พุทธชินราช	ต.ค.๖๒	นักศึกษา	จากเหตุการณ์ ภายนอก	งานกิจการนักศึกษาประชาสัมพันธ์ นักศึกษาให้หลีกเลี่ยงสถานที่อันตราย และช่วยกันสอดส่องดูแล

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ทรัพย์สินวิทยาลัยฯ เสียหาย) จำนวน ๑ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๓๕	อุปกรณ์ต่อหัดคาคอมพิวเตอร์สายเสียบที่คอคอมพิวเตอร์ และเสียบคอคอมพิวเตอร์ไม่ออก	นำคอมพิวเตอร์มาสลับเปลี่ยนทดแทนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและส่งเครื่องที่ชำรุดซ่อม	คุณธีระพงศ์ ลำน้อย	ห้องคอมพิวเตอร์ ๓๑๐๑	๑-ต.ค.-๖๒	นายธีระพงศ์ ลำน้อย	ทรัพย์สินฯ	งานโสตทัศนูปกรณ์จัดทำคู่มือการดูแลอุปกรณ์

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับจำนวน ๒ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๓๖	การจัดหาวัสดุ/พัสดุบางอย่างราคาสูง บางอย่างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	คณะกรรมการตรวจรับสินค้าจ้างงานพัสดุไม่สามารถรับสอนค่าได้	โครงการ RP๐๑-๐๑	วพบ. พุทธชินราช		อ.วรภรณ์	การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ	.....
RD๐๓๗	ตึก ๘ ชั้นไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	กำกับติดตามการดำเนินงานในขั้นตอนการประกาศหาผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	วิทยาลัยฯ	วพบ. พุทธชินราช	มิ.ย.	อ.จรรุวรรณ	การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านการรายงานจำนวน ๓ เหตุการณ์

RISK ID	บรรยายเหตุการณ์ความเสี่ยง/อุบัติการณ์	การแก้ไขเบื้องต้น	เหตุการณ์เกิดกับ	สถานที่พบเหตุ	วัน/เดือน/ปี ที่พบเหตุ	ผู้รายงาน	ความเสี่ยงด้าน	ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
RD๐๓๘	การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด	เร่งรัดการเบิกจ่าย	งานการเงินฯ	วพบ.พุทธชินราช	มิ.ย.	จสอ. สุชาติ	การรายงาน	รวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้รายงาน ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ = ๑๐.๐๖ ไตรมาส ๒ = ๒๒.๖๓ ไตรมาส ๓ = ๒๖.๔๐

สรุปอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ลำดับ	อุบัติการณ์	จำนวนที่เกิดอุบัติการณ์ (ครั้ง/คน)
๑	ด้านการปฏิบัติ (ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ)	๒๗
๒	ด้านการปฏิบัติ (ทรัพย์สินสูญหาย)	๒
๓	ด้านการปฏิบัติ (ความปลอดภัยนอกวิทยาลัย)	๑
๔	ด้านการปฏิบัติ (ความปลอดภัยในวิทยาลัย)	๑๒
๕	ด้านการปฏิบัติ (เสี่ยงต่อชื่อเสียงวิทยาลัยฯ เสียหาย)	๓
๖	ด้านการปฏิบัติ (ทรัพย์สินวิทยาลัยฯ เสียหาย)	๑
๗	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ	๒
๘	ด้านการรายงาน	๓

รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ช่วงเดือน ตุลาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑-๓)

ปัญหาที่พบ	๒๕๖๒			๒๕๖๓						รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
<b>ด้านการปฏิบัติ(ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ)</b>										<b>๒๗ เหตุการณ์</b>
-เข็มทิ่มตำ(เข็มอินซูลิน) (เข็มฉีดยา injection plug)	-	๑	-	-	๑	๑	-	-	-	๓ ราย
-นักศึกษาสัมผัสฝัสดโรค (๗วันโรค) (๑HIV)(เลือดเข้าตา)	-	๑	-	๗	-	๑	-	-	-	๓ รายงาน (๘ราย)
-ฝุ่น PM ๒.๕	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๓ เหตุการณ์
-การแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ (คัดกรองพบนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ๔ ราย)	-	-	-	-	๑ เหตุการณ์	๔ ราย	๑	-	-	๕ รายงาน (๔ ราย)
-แพร่กระจายเชื้อเนื่องจากขยะล้นถังเก็บ	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๑ รายงาน
-สัมผัสสารคัดหลั่ง (เลือดโดนมือที่เป็นแผล ๒ ราย)	-	-	-	-	-	๒	-	-	-	๒ ราย
-สัมผัสผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ (มาจากพม่า)	-	-	-	-	-	๗	-	-	-	๑ รายงาน (๗ ราย)
<b>ด้านการปฏิบัติ(ทรัพย์สินสูญหาย)</b>										<b>๒ เหตุการณ์</b>
-ของนักศึกษาหาย	๑	-	-	๑	-	-	-	-	-	๒ ครั้ง
<b>ด้านการปฏิบัติ(ความไม่ปลอดภัยนอกวิทยาลัย)</b>										<b>๑ เหตุการณ์</b>
-อุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	๑ ครั้ง
<b>ด้านการปฏิบัติ(ความไม่ปลอดภัยในวิทยาลัย)</b>										<b>๑๒ เหตุการณ์</b>
-พบสัตว์เลื้อยคลาน (งู)	๒	-	-	-	-	-	-	๑	-	๓ ครั้ง
-ไม่มีไฟระหว่งหอประชุมแบนทุสรณกับตึก	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง
-ลิปต์เสีย	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง
-คนภายนอกเข้ามาทะเลาะกันภายในวิทยาลัยฯ	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง
-หม้อแปลงระเบิด	๑	-	๑	-	-	๑	-	-	-	๓ ครั้ง
-น้ำหยดใส่กล่องควบคุมอินเตอร์เน็ต	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง
-ฝาปิดถังไขมันชำรุด	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	๑ ครั้ง



ปัญหาที่พบ	๒๕๖๒			๒๕๖๓						รวม
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
-คอมพิวเตอร์แอร์ทำงานตลอดเวลา (ห้องสมุด)	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	๑ ครั้ง
<b>ด้านการปฏิบัติ(เสี่ยงต่อชื่อเสียงวิทยาลัยฯเสียหาย)</b>							-	-	-	<b>๓ เหตุการณ์</b>
ปัญหาเรื่องสื่อออนไลน์ข่มขู่, การรับน้อง	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๒ ครั้ง
คนภายนอกมาล่อลวงนักศึกษา	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ราย
<b>ด้านการปฏิบัติ (ทรัพย์สินวิทยาลัยฯเสียหาย)</b>							-	-	-	<b>๑ เหตุการณ์</b>
อุปกรณ์ต่อหัดคาเครื่องคอมพิวเตอร์	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง
<b>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ</b>										<b>๒ เหตุการณ์</b>
การจัดหาวัสดุ/พัสดุบางอย่างราคาสูง บางอย่างไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง
ตึก ๘ ชั้นไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑ ครั้ง
<b>ด้านการรายงาน</b>										<b>๓ เหตุการณ์</b>
การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด			๑			๑			๑	๓ รายงาน

ความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๑	SP๐๑-๐๑	โครงการยกระดับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์	ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต <๔.๔๐	๑. นำผลการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข ๒. กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแบบประเมินให้มีความชัดเจน สามารถวัดได้ตรงตามผลลัพธ์ผู้เรียน	ไม่มีข้อมูล
๒	SP๐๑-๐๓	โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	๑. นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสดำเนินการคะแนนความรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการคือต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ๒. นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสอบผ่านการวัดความรู้รอบยอดของสถาบันพระบรมราชชนกและมหาวิทยาลัยนเรศวรต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน	๑. วางแผนร่วมกับทีมวิทยากรในการให้ความรู้และติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักศึกษา ๒. วางแผนร่วมกับทีมวิทยากรทั้งอาจารย์ภายในและภายนอกในการทบทวนเนื้อหา เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ๓. ติดตามการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของนักศึกษาพยาบาล	๑. ร้อยละ ๙๗.๒๖ ของนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสดำเนินการคะแนนความรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถ ๒. ร้อยละ ๗.๒๕ ของนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสอบผ่านการวัดความรู้รอบยอดของสถาบันพระบรมราชชนกในรอบแรกและร้อยละ ๒๑.๐๑ ของนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสอบผ่านการวัดความรู้รอบยอดมหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านร้อยละ ๑๐๐ ในการสอบครั้งที่ ๒ ในการสอบของ ๒ สถาบัน ๓. เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด จึงทำให้มีการเลื่อนการสอบใบประกอบวิชาชีพ

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
					<p>๑. ในระหว่างทบทวนนักศึกษาบางคนออกไปทำธุระนอกวิทยาลัยฯ และนอนหลับระหว่างการทบทวน และให้ความสนใจน้อย</p> <p>๒. บางรายวิชานักศึกษาเข้าร่วมการประชุมน้อยมากคือ ๔๐-๕๐ คน</p> <p>๓. มีการระบาดของโรคเกิดโรคโควิด ๑๙ ทำให้ต้องยุติการทบทวนในสัปดาห์สุดท้ายของการฝึก</p>
๓	SP๐๑-๐๔	โครงการพัฒนาครูต้นแบบ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และระยะเวลาดำเนินการอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนของกิจกรรมที่กำหนดไว้ เนื่องจากภารกิจของอาจารย์ด้านการสอนและอื่น ๆ และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน	ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะในประเด็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
๔	SP๐๑-๐๕	โครงการยกระดับการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ	<p>๑. การบริหารงบประมาณของแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑.๑ ติดตาม กำกับการใช้งบประมาณของแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรายไตรมาส</p> <p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ เพื่อความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๒.๑ ติดตาม กำกับการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน เป็นรายไตรมาส</p> <p>๒.๒ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. การบริหารงบประมาณของแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๕	RP๐๑-๐๑	โครงการรับนักศึกษาใหม่	<p>๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากการกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าศึกษา</p> <p>๒. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวนเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด</p> <p>๓. อาจมีข้อร้องเรียนจากผู้สมัครหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าถึงได้ง่าย เช่น <a href="http://www.bcnb.ac.th">http://www.bcnb.ac.th</a>, เฟซบุ๊กวิทยาลัยพยาบาล หรือสแกน QR code จาก website วิทยาลัยพยาบาลฯ หรือ page facebookวิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>๒. มีกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครจากเอกสารการสมัครกับเอกสารตัวจริง และผลตรวจร่างกายก่อนเข้าสัมภาษณ์ กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลรัฐที่สามารถตรวจร่างกายได้ครบทุกรายการ เพื่อป้องกันผลการตรวจที่มีคลาดเคลื่อน</p> <p>๓. ติดตามหรือสำรองจากสถาบันพระบรมราชชนก และดำเนินการเรียกตัวสำรองเพื่อสัมภาษณ์ตามกำหนดระยะเวลาที่สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด</p> <p>๔. ใช้ข้อมูลที่ได้จากสถาบันพระบรมราชชนก เท่านั้นในการประชาสัมพันธ์ในทุกลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนได้ในภายหลัง</p>	
๖	RP๐๑-๐๒	โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์	<p><b>กิจกรรมที่ ๑</b> การบริหารงบประมาณรายวิชาไม่เป็นที่ไปตามที่ได้รับการจัดสรร</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๔</b> นักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ</p>	<p><b>กิจกรรมที่ ๑</b></p> <p>๑. ติดตาม กำกับ การใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องเป็นระยะ อย่างน้อยรายไตรมาสและกำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาเบิกจ่ายงบประมาณรายวิชาเป็นรายเดือน</p>	<p>๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ในเรื่องการส่งเบิกเงินโครงการจัดการเรียนการสอนไม่ผ่าน</p>

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
				<p>๒.ขอความร่วมมือหัวหน้าภาค และผู้รับผิดชอบรายวิชาสรุปรายงานการใช้งบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๔</u></p> <p>๑.ประสานงานกับงานจัดการศึกษาคัดกรองรายชื่อนักศึกษาที่มีแนวโน้มมีผลการเรียนต่ำภายใน ๒ เดือน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาเพื่อติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้งและรายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทราบจำนวนเงินที่จ่ายจริงทั้งหมด</p> <p>๒.การฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานก่อนการสำเร็จการศึกษา (Elective practice) ได้มีการดำเนินงานเสร็จสิ้น</p> <p>๓.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ระดับชั้นปี พบว่า ชั้นปีที่ ๔ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ชั้นปี ๑-๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๔. จำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่มีแนวโน้มมีปัญหาทางการเรียนโดยได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-นักศึกษา ปีที่ ๑ GPA น้อยกว่า ๒.๕ เท่ากับ ๖๘ คน</li> <li>-นักศึกษา ปีที่ ๒ GPA น้อยกว่า ๒.๕ เท่ากับ ๔๔ คน</li> <li>-นักศึกษา ปีที่ ๓ GPA น้อยกว่า ๒.๕ เท่ากับ ๔ คน</li> </ul>

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๗	RP๐๑-๐๓	โครงการประชุมเสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากตัวแทนแหล่งฝึกอาจติดภารกิจ	ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนครึ่ง – ๒ เดือน	
๘	RP๐๑-๐๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง	จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน	ประสานหน่วยงานก่อนการจัดโครงการอย่างน้อยสามเดือน	
๙	RP๐๑-๐๕	การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	จำนวนนักศึกษามาเตรียมความพร้อมไม่ครบ ๓ สัปดาห์ ทั้งหมด เนื่องจากมารายงานตัว ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐	จัดแผนกิจกรรมเฉพาะของนักศึกษาที่เรียกหลังจากเปิดโครงการเตรียมความพร้อม	
๑๐	RP๐๑-๐๖	โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน	อาจารย์ที่เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศบางครั้งมีเวลาว่างไม่ตรงกับวันเวลาที่จัดโครงการฯ เนื่องจากติดไปราชการอาจทำให้ไม่สามารถปฐมนิเทศได้ในบางหัวข้อ	ปฐมนิเทศขดเซยในหัวข้อดังกล่าวโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า	ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้มีการปฐมนิเทศขดเซยในหัวข้อดังกล่าวโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
๑๑	RP๐๑-๐๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	ระยะเวลาในพิธีอำลาสถาบันของบัณฑิตอาจจะยาวนานเกินไปส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ	ประสานบัณฑิตให้บริหารจัดการเวลาในพิธีอำลาสถาบันตามกำหนดการ	
๑๒	RP๐๑-๐๘	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการเพื่อการบริหารงานบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ	มีโอกาสด้านข้อมูลจะไม่เป็นปัจจุบัน	วางแผนการกำหนดและการติดตามข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีโอกาสด้านข้อมูลจะไม่เป็นปัจจุบัน
๑๓	RP๐๑-๐๙	โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ(Interdisciplinary Education) เขตสุขภาพที่ ๒	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทาง	ผู้รับผิดชอบปฐมนิเทศเรื่องการให้ความระมัดระวังในการเดินทาง และจัดหารถรับจ้างรับส่งนักศึกษา ในขณะที่เดินทางเข้าพื้นที่ศึกษาและคัดเลือกรถรับจ้างที่มีคุณภาพ	กิจกรรมนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลในการประชุม

ลำดับ	รหัส โครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๑๔	RP๐๑-๑๐	โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔	<u>ภาคทฤษฎี</u> นักศึกษาไม่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล <u>ภาคปฏิบัติ</u> ๑. การเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ ปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานทั้งต่อ ตนเอง และผู้รับบริการ เช่น การ สัมผัสสิ่งคัดหลังจากผู้รับบริการ ๒. การได้รับประสบการณ์ไม่ครบ ๓. ความปลอดภัยในการเดินทางฝึก ปฏิบัติในยามวิกาล หรือการเดินทาง ฝึกนอกสถาบันทั้งในจังหวัดและ ต่างจังหวัด	<u>ภาคทฤษฎี</u> ๑. หัวหน้าภาควิชาแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อ กำหนดแนวทางการติดตาม ช่วยเหลือนักศึกษาที่ มีผลการเรียนต่ำ ๒. ผู้รับผิดชอบรายวิชาผู้สอนร่วมกันติดตาม ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ ๒.๑ ตรวจสอบความรับผิดชอบของการเรียน เวลาการเข้าห้องเรียน ความรับผิดชอบ พฤติกรรม ขณะเรียน ๒.๒ ติดตามผลการสอบระหว่างเรียน (การสอบ ย่อยและสอบกลางภาค ปลายภาค) ๒.๓ วิเคราะห์ผลการสอบระหว่างเรียน เมื่อพบว่า มีแนวโน้มของคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ๒.๓.๑ ผู้รับผิดชอบรายวิชาพบนักศึกษา เพื่อ สอบถามหาสาเหตุ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับถึง สาเหตุของการมีแนวโน้มผลการเรียนต่ำพร้อมเปิด โอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและ หาแนวทางการพัฒนาผลการสอบร่วมกับนักศึกษา ๒.๓.๒ ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน มอบหมายให้ ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยทบทวนความรู้ในเนื้อหา หัวข้อที่ระบุ/มอบหมายงานที่สอดคล้องกับการ พัฒนาความรู้ของผู้เรียน อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ๒.๓.๓ ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้นักศึกษาสอบใหม่ ด้วยข้อสอบคู่ขนาน/ข้อสอบชุดเดิม	

ลำดับ	รหัส โครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
				<p>๒.๓.๔ ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน ติดตามการ พัฒนาผลการเรียน และรายงานรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการตามลำดับ</p> <p>๒.๓.๕ ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลการเรียน และแจ้งความก้าวหน้าของนักศึกษาที่มีแนวโน้ม ผลการเรียนต่ำให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ๆ</p> <p><u>ภาคปฏิบัติ</u></p> <p>๑. ประสานกับอาจารย์พี่เลี้ยงประจำหอผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค</p> <p>๒. อาจารย์ให้คำแนะนำ นิเทศการฝึกงานอย่าง ใกล้ชิดโดยกำหนดอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ไม่เกิน ๑:๘</p> <p>๓. ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกปฏิบัติ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึก ปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่ เลี้ยงประจำหอผู้ป่วย</p> <p>๔. จัดให้มีตัวแทนของนักศึกษาทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับอาจารย์นิเทศตลอดระยะเวลาฝึก ปฏิบัติ</p> <p>๕. ชี้แจง และบอกแนวทางการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในการฝึก ปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง และผู้รับบริการ เช่น การ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากผู้รับบริการ</p>	



ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
				๖. เน้นย้ำความปลอดภัยของนักศึกษาทั้งในด้านที่พัก การเดินทางฝึกปฏิบัติในยามวิกาล หรือการเดินทางฝึกนอกสถาบันทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด	
๑๕	RP๐๑-๕๑	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	
๑๖	SP๐๑-๐๒	โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต “บริการสุขภาพ ด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์”	การใช้จ่ายวัสดุดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาแต่ละชั้นปีไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้	ให้นักศึกษาเขียนเสนอความต้องการวัสดุในการจัดทำกิจกรรมจิตอาสา ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา	
๑๗	RP๐๑-๑๑	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	๑. มีโอกาสจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยหลากหลาย ๒. ไม่สามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีนักศึกษามีจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ	๑. จัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาพร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน ๒. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และทำแบบประเมินออนไลน์	
๑๘	RP๐๑-๑๒	โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก	๑. มีโอกาสจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินร่วมกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานและกิจกรรมเป็นลักษณะขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย	วางแผนการกำหนดวันดำเนินกิจกรรมและงบประมาณโดยวิเคราะห์แผนการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณจากปีงบประมาณที่ผ่านมา	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
			๒. มีโอกาสใช้เงินไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดสรรเนื่องจากรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต้องกำหนดตามเครือข่าย		
๑๙	RP๐๑-๑๓	โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา	๑. นักศึกษาเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามที่กำหนด ๒. การนำหลัก PDCA ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการเรียน การทำหน้าที่จิตอาสาผ่านครอบครัวเสมือนและการเขียนบันทึกข้อมูลในสมุดประจำครอบครัวเสมือนไม่ครบถ้วน	๑. ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบล่วงหน้าให้ทราบทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ๒. การประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ก่อนถึงวันจัดทำโครงการ	
๒๐	RP๐๑-๑๔	โครงการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ	๑. นักศึกษามีโอกาสชั่วโมงเรียนไม่ครบตามที่กำหนดในหลักสูตรเนื่องจาก จัดสรรเวลาซ้อมไม่เพียงพอต่อการเรียนทำให้อาจไปกระทบกับชั่วโมงเรียน ๒. ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ๓. นักศึกษามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาเนื่องจาก ขาดความพร้อมของร่างกาย การเล่นผิดจังหวะ	๑. ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาชดเชยเวลาเรียน และการจัดสรรเวลาในการฝึกซ้อมของนักศึกษา ๒. จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมในร่ม ๓. เน้นย้ำในเรื่องการอบอุ่นร่างกาย และการเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา และการประสานงานหน่วยพยาบาลในการดูแลนักกีฬาเมื่อเกิดการบาดเจ็บ	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๒๑	RP๐๑-๑๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพลเมืองเข้มแข็ง	๑. ในปีการศึกษาที่ผ่านนักศึกษาผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบทุกปีการศึกษา ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน ๒. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีนักศึกษาฝึกงานต่างจังหวัดการพัฒนากิจกรรม	๑. จัดประชุมทีมสโมสรนักศึกษา เพื่อให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานของสโมสรศึกษารวมทั้งพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ๒. วางแผนการให้ดำเนินกิจกรรมและประเมินผลโดยผ่านระบบ online	
๒๒	RP๐๑-๑๖	โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า”สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัยจาก มหันตภัยไซเบอร์”	อาจมีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย	ติดตามข้อมูลการรับสมัครเป็นระยะ ๆ และประชาสัมพันธ์แก่ศิษย์เก่าหลากหลายช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและทั่วถึง	มีการประชาสัมพันธ์แก่ศิษย์เก่าหลากหลายช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและทั่วถึง
๒๓	SP๐๓-๐๖	โครงการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและวิชาการ	จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และจำนวนผลงานวิจัยที่จะได้รับการอ้างอิง อาจจะมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	ประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่กำลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ และส่งเสริมให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอกเป็น พี่เลี้ยงในการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ	มีการประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่กำลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ และส่งเสริมให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอกเป็น พี่เลี้ยงในการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ แต่ยังพบว่าร้อยละ ๗๑.๐๕ ของผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีจำนวนผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง จำนวน ๒ เรื่อง

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๒๔	SP๐๒-๐๗	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน	จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันอาจจะได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	โดยการกระตุ้นอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมกันเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากภายนอก และสรรหาวิทยากรที่มีประสบการณ์การเขียนขอทุนวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเครือข่าย ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ในวิทยาลัยฯ	กระตุ้นอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมกันเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากภายนอก และสรรหาวิทยากรที่มีประสบการณ์การเขียนขอทุนวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ในวิทยาลัยฯ แต่ยังคงพบว่าจำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันอาจจะได้ต่ำกว่าเป้าหมายโดยสรุปมีเงินทุนภายนอก ๕๑๖,๙๙๙ บาท และเงินทุนวิจัยภายใน ๔๘๗,๙๙๙ บาท เหลือ ๑๘,๒๖๙.๐๗ บาท/ คน (คิดจากจำนวนอาจารย์ ๕๕ คน)
๒๕	RP๐๒-๑๗	โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ตำราและงานสร้างสรรค์	๑. การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนน้อย ๒. อาจารย์ยังขาดความเข้าใจ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น การขอไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ การเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	๑.๑ ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ขอทุนสนับสนุนการผลิตวิจัย/ผลงานวิชาการ และกลุ่มที่ไม่เคยขอทุนผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ๑.๒ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งนโยบาย ระเบียบการใช้จ่ายเงินผลิตผลงานทางวิชาการ ให้อาจารย์ทุกคนทราบ ๑.๓ ติดตามให้คำแนะนำอาจารย์ที่ประสงค์การขอทุนสนับสนุนการวิจัย	มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดแต่พบว่า การขอทุนวิจัยยังมีจำนวนน้อย

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
				<p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ระเบียบขั้นตอนในการเบิกเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ ให้อาจารย์ทุกคนทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอาจารย์ที่มีผลงานเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ทราบและดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒.๒ ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ โดยประสานกับอาจารย์ผู้ขอการสนับสนุน การเงินงานพัสดุเพื่อทราบความก้าวหน้า และหากพบอุปสรรคจะได้ดำเนินการแก้ไขทันเวลา</p>	
๒๖	RP๐๒-๑๘	โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร	การเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	จัดประชุมในช่วงที่อาจารย์ไม่ติดนิเทศภาคปฏิบัติ สรุปลงค์ความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ KM ชุมชนสระแก้ว และประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียไลน์ และทางอีเมลให้อาจารย์ทุกท่านได้เข้าไปอ่าน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด
๒๗	SP๐๓-๐๘	โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ (โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)	<p>๑. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านเกณฑ์การอบรม</p>	<p>๑.๑ สสำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อทราบจำนวนเป้าหมายของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายก่อนการอบรมอย่างน้อย ๑เดือน</p> <p>๒.๑ ชี้แจงให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการวัดประเมินผลการเรียนการสอนในวันปฐมนิเทศ</p> <p>๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน เช่น การเข้าห้องเรียน การทำงานที่ได้รับมอบหมายผลการสอบ</p> <p>๒.๓ ประสานกับอาจารย์ผู้สอนให้แต่ละชั่วโมงเพื่อติดตาม กำกับ การเรียนการสอนให้เป็นไป</p>	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
				ตามตารางการอบรม และติดตามพฤติกรรมการเรียนของผู้เข้ารับการอบรม โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๒.๔ พบผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนและร่วมหาแนวทางการพัฒนาผลการเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมและผู้เกี่ยวข้อง	
๒๘	SP๐๓-๑๐	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลบ้านคลอง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ เนื่องจากช่วงเวลาที่จัดงานเป็นช่วงหลังปีใหม่ และกิจกรรมงานวันเด็กในชุมชน อีกทั้งอาจประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	วางแผนจัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมของชุมชน และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชน เช่น หอกระจายเสียงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และให้อสม.ที่อยู่ในความดูแลของรพ.สต.บ้านคลองช่วยประชาสัมพันธ์	๑.มีกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ๔๕ คน ๒. บุคคลต้นแบบมาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบตามเป้าหมายเนื่องจากการจัดทำหนังสือประสานวิทยากร โดยเทศบาลบ้านคลองมีความล่าช้า ทำให้วิทยากรต้นแบบไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
๒๙	RP๐๓-๑๙	โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลดอนทองจ.พิษณุโลก ปี๒	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและประชาชนติดภารกิจ	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และดำเนินการในเวลาราชการ คือ ช่วงที่ประชาชนเสร็จสิ้นภารกิจจากการทำงาน	๑. บางกิจกรรมในโครงการ (ฐาน) มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทุกกลุ่มในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ แก้ไขโดยให้ผู้ช่วยกิจกรรมดูแลอย่างใกล้ชิด
๓๐	RP๐๓-๒๐	โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๓๐	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	แจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายขั้นต่ำ จำนวน ๔๘ คน ไปยังวิทยาลัยนักษบริหารสาธารณสุข ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน	ยุติโครงการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๓๑	RP๐๓-๒๑	โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร สาธารณสุขระดับกลาง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	แจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายขั้นต่ำ จำนวน ๕๒ คน ไปยังวิทยาลัยนักษบริหาร สาธารณสุข ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน	ยุติโครงการ
๓๒	RP๐๓-๒๒	โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓	๑. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการไม่ตรง ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ๒. สถานที่ในการจัดโครงการอบรม ฟื้นฟูวิชาการไม่เพียงพอหรือการใช้ สถานที่ซ้ำซ้อนกัน	๑. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟู วิชาการล่วงหน้า โดยใช้การสื่อสารที่หลากหลาย ช่องทาง เช่น จดหมายเชิญตามหน่วยงาน ทาง เว็บไซต์วิทยาลัยฯ ทางเฟสบุ๊กของกลุ่มงานบริการ วิชาการ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น ๒. มีการวางแผนและจองห้องประชุมล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดการจองซ้ำซ้อนและมีการจัดสรรห้อง ได้อย่างเหมาะสม	๑. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ฟื้นฟูวิชาการล่วงหน้า โดยใช้การ สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เช่น จดหมายเชิญตามหน่วยงาน ทาง เว็บไซต์วิทยาลัยฯ ทางเฟสบุ๊กของก กลุ่มงานบริการวิชาการ และป้ายประ สัมพันธ์ต่าง ๆ จึงทำให้จำนวนยอด ผู้สมัครเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ๑๘๐ คน ๒. มีการวางแผนและจองห้องประชุม ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดการจองซ้ำซ้อน และมีการจัดสรรห้องได้อย่าง เหมาะสม และประสานวิทยบริการใน กาติดตั้งจอโทรทัศน์เพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านทัศนูปกรณ์ให้กับผู้ เข้ารับกาอบรม
๓๓	RP๐๓-๒๓	โครงการประเมินภาวะสมอง เสื่อมของบุคคลไร้ที่พึ่ง (บูรณา การการเรียนการสอนกับงาน บริการวิชาการวิชาการพยาบาล บุคคลที่มีปัญหาทางจิต)	ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุหรือ ความไม่ปลอดภัยในการเดินทางฝึก นอกสถาบัน	มีการบริหารความเสี่ยงโดยผู้รับผิดชอบโครงการ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางกับ นักศึกษา และประสานขอความร่วมมือคนขับรถ ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และตรวจสอบ สภาพรถก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยกับนักศึกษา	ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการ เดินทางกับนักศึกษา จึงไม่เกิดความ เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ ปลอดภัยในการเดินทางฝึกนอก สถาบัน

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๓๔	RP๐๓-๒๔	โครงการหญิงตั้งครรภ์รู้เท่าทันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ) (บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ วิชาการพยาบาลมารดาทารก แรกเกิดและผดุงครรภ์ ๒)	๑. จำนวนของหญิงตั้งครรภ์ และญาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. เนื้อหา ความรู้ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม อาจยังไม่ถูกต้องหรือครอบคลุม	๑. ประสานกับหัวหน้าแผนก ฝากครรภ์ เพื่อเตรียมหญิงตั้งครรภ์และญาติให้ได้ครบตามเป้าหมาย ๒. มีการสอนให้ความรู้ เรื่อง การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แก่นักศึกษาก่อนจัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการรับประทานอย่างไร ให้หญิงตั้งครรภ์ไกลเบาหวาน การออกกำลังอย่างไร ให้หญิงตั้งครรภ์ไกลเบาหวาน และจัดทำสคริปต์การอภิปรายเรื่อง หญิงตั้งครรภ์รู้เท่าทันเบาหวาน แล้วให้นักศึกษานำเสนอ อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะก่อนนำไปให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ	มีการประสานประสานกับหัวหน้าแผนก ฝากครรภ์ เพื่อเตรียมหญิงตั้งครรภ์และญาติให้ได้ครบตามเป้าหมาย
๓๕	RP๐๓-๒๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน (บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อขอความร่วมมือ	มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อขอความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ
๓๖	RP๐๓-๒๖	โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒)	การบริหารงบประมาณโครงการจากเงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งนโยบายยังอนุญาตให้ดำเนินการเบิกจ่ายใน ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณได้ตามแผน	ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไข และนโยบายสถาบัน	ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ



ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๓๗	SP๐๔-๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การบริหารงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมไม่สามารถกำหนดวัสดุอุปกรณ์ของการทำนวัตกรรมได้ จึงส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์	ให้นักศึกษาเขียนเสนอความต้องการวัสดุในการจัดทำนวัตกรรม	
๓๘	SP๐๔-๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามกำหนด	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำ เช่น ผู้ใหญ่บ้านอสม. และดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเสร็จจากภารกิจการทำงาน	
๓๙	RP๐๔-๒๗	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	๑. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาไม่ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากนักศึกษาปิดเทอม ขึ้นวอร์ตและจบการศึกษา ๒. ขาดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสืบสานประเพณีไทยที่วิทยาลัยพยาบาลได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย	๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นเดือนมิถุนายน ทำให้นักศึกษาอยู่เข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อทำข่าวและเผยแพร่กิจกรรมแก่สาธารณชน	
๔๐	RP๐๔-๒๘	โครงการพุทธชินราชร่วมใจทำนุบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบสานสามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะไม่ครบตามที่กำหนดเนื่องจากภารกิจของอาจารย์ด้านการสอนและด้านอื่น ๆ และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน ๒. จำนวนกิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจมีจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	๑. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะในประเด็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. จัดทีมเฉพาะกิจสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ และประชาสัมพันธ์บุคลากรทราบ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามแผน ๒. จำนวนกิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์มีจำนวนมาก ๓. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลา และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมล่วงหน้า

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
					๔. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบ่อย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดกับหน่วยงานภายนอก
๔๑	SP๐๕-๑๓	การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมติดภาระกิจการสอนและงานที่รับผิดชอบ ๒. เกิดความล่าช้าในการอนุมัติเพราะต้องส่งโครงการไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้อนุมัติ	๑. จัดการประชุมในช่วงปิดภาคเรียนของนักศึกษา ๒. ติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก และจัดทำเสนอโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	๑. มีการจัดการประชุมในช่วงปิดภาคเรียนของนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ๒. มีการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ๓. มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก และจัดทำเสนอโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
๔๒	SP๐๕-๑๔	โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College)	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามโครงการที่กำหนด	๑. ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาทุกชั้นปี ให้ทราบล่วงหน้าจะจัดโครงการ ๒. ประสานกับงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานวิชาการให้จัดวันและเวลาให้เหมาะสม	
๔๓	SP๐๕-๑๕	โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม ภายใต้งานนิยมนร่วม MOPH	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และระยะเวลาการดำเนินการอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนของกิจกรรมที่กำหนดไว้ เนื่องจากภารกิจของอาจารย์ด้านการสอนและอื่น ๆ และกลุ่มเป้าหมายที่	ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะในประเด็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
			กำหนดเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน		
๔๔	SP๐๕-๑๖	โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลัยให้ทันการเปลี่ยนแปลง	การนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากบริบทในการบริหารจัดการมีความแตกต่างกัน	ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดประเด็นการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้	
๔๕	SP๐๕-๑๗	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ที่ให้บริการของวิทยาลัย	๑. จำนวนอาจารย์ผู้ไปอบรม อาจไม่ครบตามหลักสูตรที่ต้องการ ๒. จำนวนผู้ไปอบรมไม่เป็นไปตามโครงการกำหนด ๓. ค่าใช้จ่ายอาจไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการเนื่องจากสถาบันที่จัดการอบรมเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนปัจจัยไม่สามารถควบคุม	๑. ประชุมร่วมกันทุกกลุ่มงานเพื่อกำหนดหลักสูตรและการพิจารณาตัวบุคคลที่จะให้ไปอบรม ๒. อาจารย์ที่จะไปอบรมต้องรับทราบและยินยอมรวมทั้งภาควิชาต้องรับทราบและกำหนดภาระงานการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่อาจารย์จะไปอบรม ๓. สืบหาความต้องการไปพัฒนาตนเองในการอบรมของอาจารย์ เพื่อความสมัครใจของอาจารย์ ๔. ค่าใช้จ่ายให้ผู้อบรมเสนอมาเพื่อใช้จ่ายตามที่ เป็นจริงและนำเสนอผู้บริหารในการอนุมัติตามสิทธิ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการไปราชการ/ การอบรมระยะสั้น	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๔๖	RP๐๕-๒๙	โครงการทบทวนระบบบริหารจัดการองค์กร (Management Review)	เสี่ยงต่อการไม่นำระบบและกลไกไปใช้จริงในการทำงาน	<p>๑. แจกเล่มคู่มือบริหารคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช</p> <p>๒. แขนงคู่มือบริหารคุณภาพในเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์แต่ละระบบและกลไกที่มีอย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช</p> <p>๔. ผู้บริหารทุกระดับกำกับติดตามการนำระบบและกลไกในกลุ่มงานของตนเองไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและติดตามผลการนำระบบไปใช้เพื่อพัฒนาต่อไป</p>	อยู่ระหว่างการประสานผู้รับผิดชอบระบบและกลไกในการปรับปรุงแก้ไขและรวบรวมจัดทำเล่มคู่มือบริหารวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔๗	RP๐๕-๓๐	โครงการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	๑. เสี่ยงต่อการดำเนินโครงการไม่บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	<p>๑. งานยุทธศาสตร์ต้องกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดพร้อมทั้งติดตามรายงานสรุปโครงการของทุกโครงการทั้งรายเดือน และรายไตรมาส</p> <p>๒. รายงานคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการแก้ไขเมื่อพบว่ามีแนวโน้มการดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>๓. จัดประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลางปี) เพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามผลการประเมินตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน</p>	อยู่ในระหว่างติดตามการดำเนินงาน รอบ ๙ เดือน

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๔๘	RP๐๕-๓๑	โครงการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรที่มีตลอดทั้งปีกลุ่มเป้าหมายไม่เอื้ออำนวยให้จัดกิจกรรม	๑. กำหนดวันในการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุดเพื่อให้บุคลากรมีความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. ประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมตามแผนในโครงการให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า	สามารถดำเนินการจัดประชุมในวันที่มีการปรับเปลี่ยนโครงการ ซึ่งมีการจัดประชุมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๙	RP๐๕-๓๒	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช	๑. การตั้งชื่อหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดและการลงข้อมูล CHE QA Online หลักฐานที่ลงไม่ตรงกับรายงานที่เขียนไว้ ๒. การบริหารจัดการ ภายหลังจากอบรมการจัดเก็บเอกสารงานประกันผ่านระบบ CHE QA Online ล่าช้า เพราะไม่มีข้อมูล input หลักฐานป้อนให้กับระบบ CHE QA Online ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ	๑. กำหนดชื่อที่จะใช้ในรายการหลักฐานและให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้ตรวจสอบเอกสารของตัวเองหลังจากที่ link ข้อมูลแล้วทันที ๒. กำหนดระยะเวลาที่ให้ส่งข้อมูลอย่างชัดเจน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่องก่อนวันจัดโครงการจริง ๔. ยืนยันวันจัดกิจกรรมที่แน่นอนกับทั้งวิทยากรและคณะกรรมการทั้งหมด	งานประกันคุณภาพจัดทำแผน เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดระยะเวลาให้จัดส่งข้อมูลอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบในระบบสารบรรณ และในที่ประชุม ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรม และระยะเวลาจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม คือ กิจกรรมที่

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
			๔. มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมบ่อย ไม่ตรงกับวันจัดกิจกรรมในโครงการ		๓ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการซ้ำซ้อนกับงานวิชาการ
๕๐	RP๐๕-๓๓	โครงการพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	๑. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมและทั่วถึงกับหน่วยงานภายนอก ๒. รูปแบบ/แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์ไม่มีความหลากหลาย	๑. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ๒. เพิ่มทักษะ พัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์	
๕๑	RP๐๕-๓๔	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างปีงบประมาณและราคาราคาครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตามท้องตลาด	ประมาณราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในรอบปีที่ผ่านมา และการปรับแผน/โครงการระหว่างปี	๑. อยู่ระหว่างการดำเนินการหาปัจจัยสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน ๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล และการพยาบาลเสมือนจริงมีวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมใช้ และเพียงพอทุกสาขา
๕๒	RP๐๕-๓๕	โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด	๑. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศน้อย ๒. ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากขาดทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ	๑. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง E-mail และเว็บไซต์ห้องสมุด ULIBM และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการสามารถคัดเลือกหนังสือที่ต้องการจากร้านค้าหรือหน่วยงานที่ผลิตหนังสือ ๒. ผลิตคู่มือหรือแผ่นพับแนะนำการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และการสืบค้นสารสนเทศ	
๕๓	RP๐๕-๓๖	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ราคาครุภัณฑ์กลางในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ประกาศใช้	กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ชัดเจน	อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๕๔	RP๐๕-๓๗	โครงการอบรมให้ความรู้ซ้อมแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติและหรือภัยพิบัติ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบตามที่โครงการกำหนด ๒. ความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเมื่อต้องสาธิตย้อนกลับแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติและหรือภัยพิบัติ	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในวิทยาลัยให้ ทราบล่วงหน้าประสานกับงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กำหนดวันเวลาจัดโครงการ ๒. ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน	๑. มีการประชาสัมพันธ์โครงการแต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๕๕	RP๐๕-๓๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย	การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจาก การดำเนินการต้องเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ประสานผู้ขายจัดทำรายละเอียดการดำเนินการแต่ละรายการตามขั้นตอนที่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้ล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น ไตรมาสที่ ๑)	
๕๖	RP๐๕-๓๙	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารงาน	๑. เนื่องจากวิทยาลัยมีอาคาร และครุภัณฑ์ประกอบการบริหารจัดการที่มีอายุในการใช้งานมานาน อาจส่งผลต่อความเพียงพอของงบประมาณที่ประสานการ	ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในเรื่องความประหยัดใช้สาธารณูปโภคและจัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	
๕๗	RP๐๕-๔๐	โครงการจัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/หรือสิ่งก่อสร้าง	การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากบางรายการต้องมีการประสานงานกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน และการดำเนินการต้อง	จัดทำรายละเอียดการดำเนินการแต่ละรายการตามขั้นตอนที่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานได้รับการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเผยแพร่	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
			เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		
๕๘	RP๐๕-๔๑	โครงการสวัสดิการสำหรับบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช	บุคลากรยังเข้าใจไม่ชัดเจนถึงสวัสดิการที่ตนพึงจะได้รับ	ควรมีการประชาสัมพันธ์และประชุมสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น	
๕๙	RP๐๕-๔๒	โครงการวางแผนและบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (บุคลากรด้านการสอน)	อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนโครงการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนโครงการ	
๖๐	RP๐๕-๔๓	โครงการวางแผนและบริหารบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน	๑. สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) อาจมีสัดส่วนเกิน ๑:๖ เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ ทำให้สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษามีสัดส่วนเกินเกณฑ์ที่กำหนด ๒. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานขาด มีไม่ครบทุกตำแหน่ง เนื่องจากมีบุคลากรลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ	๑. กำหนดภาระงานและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน จัดให้มีกิจกรรม และสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้อาจารย์ เพื่อให้ยังมีอัตราคงอยู่ และเปิดรับสมัครอาจารย์ทดแทนอาจารย์ที่ลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ ๒. กรณีไม่มีผู้สมัครประสานกรรมการบริหารวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาแต่ละสาขาร่วมกันสรรหาและเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ๓. เสนอให้กำหนดทุนอาจารย์สำหรับนักศึกษาใหม่ ในจำนวนที่วางแผนรับอาจารย์ในระยะ ๑๐ ปี เพื่อทดแทนกรณีที่น่าจะเสี่ยงต่อการสูญเสีย ๔. บุคลากรสายสนับสนุนกำหนดตำแหน่งและดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้งตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ	



ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๖๑	RP๐๕-๔๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญ	๑. อาจารย์อาจไม่ได้รับข้อมูลในการอบรม ๒. ผู้มีความต้องการเข้ารับการอบรมไม่สะดวกในช่วงเวลาที่จัดอบรมเนื่องจากติดภารกิจ ๓. อาจารย์อาจได้รับการพัฒนาไม่ครบเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ให้ข้อมูลการอบรมประชุมสัมมนา เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทั้งความเชี่ยวชาญและตามโครงสร้างและด้านการบริหาร ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะการอบรมภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถ เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง โดยประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายกำหนดช่วงเวลาการอบรมที่กลุ่มเป้าหมายติดภาระการสอนภาคทฤษฎีและ/ภาคปฏิบัติน้อยที่สุด ๓. ติดตามการพัฒนาของอาจารย์ของอาจารย์ทุกรายไตรมาส เมื่อพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการพัฒนาไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา ก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓	
๖๒	RP๐๕-๔๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญ	๑. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทั้งความเชี่ยวชาญและตามโครงสร้าง อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอาจติดภารกิจไม่สามารถไปพัฒนาได้ ๒. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม โดยเฉพาะการอบรมภาษาอังกฤษ อาจมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบทำให้เข้ารับการอบรมไม่ต่อเนื่องทำให้การสอบ	๑. ให้บุคลากรสายสนับสนุนกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการไปพัฒนาที่แน่นอน ๒. ให้บุคลากรสายสนับสนุนเลือกช่วงเวลาที่ต้องการอบรมภาษาอังกฤษที่แน่นอน และสามารถเข้าได้อย่างต่อเนื่อง ๓. เช็คนักบุคลากรในแต่ละปี ที่จะเกษียณ ว่ามีกี่คน และกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
			ภาษาอังกฤษได้ค่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ๓. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนอาจได้รับการพัฒนาไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากมีการลาออกหรือเกษียณอายุ หรืออาจเนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถไปพัฒนาได้		
๖๓	RP๐๕-๔๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนโครงการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการเขียนโครงการ	
๖๔	RP๐๕-๔๗	โครงการอำนวยการรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล	กิจกรรมที่ ๑ บุคลากรยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย กิจกรรมที่ ๒ บุคลากรไม่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน กิจกรรมที่ ๓ และ กิจกรรมที่ ๔ จำนวนของบุคลากรที่มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ กิจกรรมที่ ๕ ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคน เนื่องจากหน่วยงานภายนอกไม่กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอนได้	กิจกรรมที่ ๑ ควรมีการประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรทุกคนทราบโดยการทำบันทึกข้อความรายงานเสนอผู้บริหารและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ กิจกรรมที่ ๒ ขอผลการตรวจในการไปพบแพทย์ตามนัด กิจกรรมที่ ๓ และ กิจกรรมที่ ๔ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้นหลายๆช่องทางเพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการขึ้นภายในวิทยาลัย	

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ผลการดำเนินงาน
๖๕	RP๐๕-๔๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยใช้กระบวนการสหสาขาวิชาชีพเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (IPE : Inter Professional Education)	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากเป็นนักศึกษาพยาบาล มีส่วนน้อยที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ อาจทำให้เกิดการจับกลุ่มเฉพาะเพื่อนพยาบาลด้วยกัน	จัดกลุ่มให้นักศึกษาคละกับเพื่อนสหวิชาชีพเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นทีมโดยสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมสุภาพที่ดีได้	
๖๖	RP๐๕-๔๙	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการวิทยาลัยร่วมกับสมาคม)	ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ	ประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งทราบอย่างต่อเนื่องก่อนวันจัดโครงการจริง	ผู้เข้าร่วมโครงการครบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ
๖๗	RP๐๕-๕๐	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการวิทยาลัยร่วมกับสมาคม)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ	ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือทราบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนวันจัดโครงการจริง และประสานผู้รับผิดชอบแต่ละวิทยาลัยฯ ในการสื่อสารและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม	ผู้เข้าร่วมโครงการครบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ

สรุปความเสี่ยงในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำแนกตามประเด็นปัญหา/ความเสี่ยง

ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ	จำนวนความเสี่ยง (ครั้ง)
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓๒
๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน	๑๐
๓. การบริหารงบประมาณของแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร/งบประมาณที่ประมาณการไว้แต่ละรายการอาจไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้	๙
๔. การเบิกจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างล่าช้า ไม่ได้ตามกำหนดที่จัดกิจกรรม/โครงการ และได้วัสดุที่ไม่ตรงตามรายการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับของไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ	๓
๕. ความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างปีงบประมาณและราคาครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตามท้องตลาด	๒
๖. นักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนต่ำ	๒
๗. จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันอาจได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	๑
๘. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการน้อย	๑
๙. อาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเวทีวิชาการจำนวนน้อย	๑
๑๐. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต <๔.๔๐	๑
๑๑. การได้รับประสบการณ์ไม่ครบ	๑
๑๒. นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสสอบผ่านการวัดความรู้รพยของสถาบันพระบรมราชชนกและมหาวิทยาลัยนเรศวรต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ และการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	๑
๑๓. นักศึกษามีโอกาสชั่วโมงเรียนไม่ครบ ตามที่กำหนดในหลักสูตร เนื่องจาก จัดสรรเวลาซ่อมไม่เพียงพอต่อการเรียนทำให้อาจไปกระทบกับชั่วโมงเรียน	๑
๑๔. ไม่สามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีนักศึกษามีจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ	๑
๑๕. การเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยในในการฝึกปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง และผู้รับบริการ เช่น การสัมผัสสิ่งคัดหลังจากผู้รับบริการ	๔
๑๖. การนำหลัก PDCA ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการเรียน การทำหน้าที่จิตอาสาผ่านครอบครัวเสมือนและการเขียนบันทึกข้อมูลในสมุดประจำครอบครัวเสมือนไม่ครบถ้วน	๑
๑๗. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผ่านนักศึกษาผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบทุกปีการศึกษา ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน	๑

ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ	จำนวนความเสี่ยง (ครั้ง)
๑๘. เนื้อหา ความรู้ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม อาจยังไม่ถูกต้องหรือครอบคลุม	๑
๑๙. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากการกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าศึกษา	๑
๒๐. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่น้อยกว่าจำนวนเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด	๑
๒๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากการกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าศึกษา	๑
๒๒. อาจมีข้อร้องเรียนจากผู้สมัครหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	๑
๒๓. จำนวนเงินสนับสนุนทุกวิจัยจากภายนอกสถาบันอาจจะได้น้อยกว่าเป้าหมาย	๑
๒๔. การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนน้อย	๑
๒๕. อาจารย์ยังขาดความเข้าใจ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น การขอไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ การเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	๑
๒๖. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านเกณฑ์การอบรม	๑
๒๗. สถานที่จัดโครงการไม่เพียงพอ หรือใช้สถานที่ซ้ำซ้อนกัน	๑
๒๘. การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมไม่ครอบคลุมหรือไม่ทั่วถึงหน่วยงานภายนอก	๑
๒๙. ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๑
๓๐. เสี่ยงต่อการไม่นำระบบและกลไกไปใช้จริงในการทำงาน	๑
๓๑. บุคลากรยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย	๑
๓๒. เสี่ยงต่อการดำเนินโครงการไม่บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	๑
๓๓. เกิดความล่าช้าในการอนุมัติเพราะต้องส่งโครงการไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้อนุมัติ	๑
๓๔. การตั้งชื่อหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดและการลงข้อมูล CHE QA Online หลักฐานที่ลงไม่ตรงกับรายงานที่เขียนไว้	๑
๓๕. การบริหารจัดการ ภายหลังจากการอบรมการจัดเก็บเอกสารงานประกันผ่านระบบ CHE QA Online ล่าช้าเพราะไม่มีข้อมูล input หลักฐานป้อนให้กับระบบ CHE QA Online	๑
๓๖. ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากขาดทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ	๑
๓๗. ความไม่ปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเมื่อต้องสาธิตย้อนกลับแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติและหรือภัยพิบัติ	๑

ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในโครงการ	จำนวนความเสี่ยง (ครั้ง)
๓๘. บุคลากรยังเข้าใจไม่ชัดเจนถึงสวัสดิการที่ตนพึงจะได้รับ	๑
๓๙. สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) อาจมีสัดส่วนเกิน ๑:๖ เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ ทำให้สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษามีสัดส่วนเกินเกณฑ์ที่กำหนด	๑
๔๐. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานขาด มีไม่ครบทุกตำแหน่งเนื่องจากมีบุคลากรลาออก ย้าย หรือเกษียณอายุ	๑
๔๑. อาจารย์อาจไม่ได้รับข้อมูลในการอบรม	๑
๔๒. อาจารย์อาจได้รับการพัฒนาไม่ครบเกณฑ์ที่กำหนด	๑
๔๓. ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกคนเนื่องจากหน่วยงานภายนอกไม่กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนได้	๑